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คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์

ร่วมคิด - ร่วมทำ

ร่วมทุกข์ - ร่วมสุข

จับให้มั่น - คั้นให้ตาย

ด้วยความพร้อมเพรียง

เราเป็นเพื่อนกัน

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐



ในวาระ ๖๐ ป ี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 ในวาระ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒นี้ผู้เขียนรู้สึกยินดีที่ท่านอธิการบดีได้

กรุณาให้โอกาสเขียนความเรียง  ซึ่งท่านให้แนวทางที่จะเขียนไว้

ด้วยว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกับความในใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-

วิโรฒ ความก้าวหน้า และความมุ่งมั่นในฐานะที่เป็นผู้บริหารใน

ห้วงเวลาน้ี ก่อนท่ีจะลงมือเขียนต่อไปต้องขอบพระคุณท่านอธิการบดี

ท่ีจัดหาวาระโอกาสและเวทีให้ผู้บริหารได้แสดงออกอย่างเหมาะสม

กับโอกาสอันสำคัญ และเป็นมงคลยิ่งนี้

 ผู้เขียนก้าวเข้ามาในถิ่นของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ณ

ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท ๒๓ ) ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๘ ในฐานะ

นสิิตชั้นปีที่ ๑ โดยที่ไม่เคยรู้จักว่า “วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

ประสานมิตร” ในขณะนั้นอยู่ที่ใดและจะมีตึกรามใหญ่โตขนาด

ไหน รู้แต่ว่าอยากเข้ามาเรียนที่แห่งนี้มาก ด้วยเหตุที่เป็นสถาน

ศึกษาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในการผลิตครู ซึ่งความมีชื่อเสียงที่

กล่าวนี้เป็นที่ยอมรับของสังคมขณะนั้นโดยเฉพาะในแวดวงของ

ครู และการศึกษาศาสตร์

 นอกจากความมีช่ือเสียงของ“วิทยาลัยวิชาการศึกษา”

ในขณะน้ันแล้วในความรู้สึกของผู้เขียน วศ.ประสานมิตร ช่างย่ิง

ใหญ่ เพราะมีวิทยาเขตอยู่ทุกภาคของประเทศไทย ทำให้เรามี

เพื่อนพ้อง น้องพี่กระจายกันอยู่อย่างไม่น่าเชื่อในขณะเดียวกัน

ก็เป็นเร่ืองแปลกสำหรับนิสิตใหม่คนหน่ึงท่ี วศ.ประสานมิตรเป็น

แบบนั้นแต่ก็ไม่เคยสนใจที่จะหาคำตอบอย่างจริงจัง

 การท่ีผู้เขียนสอบเข้าเรียนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ท่ีมีช่ือว่า “วิทยาลัย” นำหน้าน้ัน  ทำให้ได้รับคำถามว่า ทำไมจึง

มาเรียนที่ “วิทยาลัย” ทำไมไม่สอบเข้าเรียนใน “มหาวิทยาลัย” 

ในขณะน้ันผู้เขียนไม่ได้สนใจกับคำถามน้ันและไม่เห็นว่าวิทยาลัย

วิชาการศึกษาจะแตกต่างหรือด้อยกว่า “มหาวิทยาลัย” อย่างไร

ด้วยเหตุท่ีผู้เขียนได้มีความ ศรัทธา และ เช่ือม่ันในช่ือเสียงของ

“วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร” มานาน และภูมิใจมากที่

สามารถทำให้ความใฝ่ฝันของตัวเองประสบความสำเร็จได้ ความ

รู้สึกเช่นน้ีอาจเข้าใจยากถ้าไม่ได้ประสบด้วยตนเอง และไม่ได้เป็น

คนร่วมสมัยกับผู้เขียน

 วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตรในช่วงปี พ.ศ.๒๕๐๘-

๒๕๑๑ ที่ผู้เขียนศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้น เป็นสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาท่ีประสาทปริญญาให้แก่ผู้ท่ีจะเป็นครูท้ังในระดับ

ปริญญาตรี และปริญญาโท เท่านั้น คณะต่างๆ จะผลิตบัณฑิต

เพ่ือไปเป็นครูท้ังหมด เช่น คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยธรรมศึกษา

และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 ในฐานะท่ีเป็นนิสิต รู้สึกว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา เม่ือ

๔๐ กว่าปีท่ีแล้วมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการมาก ต้ังแต่หลักสูตร

กระบวนการเรียนการสอน การฝึกสอนและการนิเทศการสอน

รวมท้ังการวัดผล ประเมินผล ท่ีใช้ระบบหน่วยกิต การจะจบการ

ศึกษามี ๒ ช่วง คือ อนุปริญญา และปริญญาตรี เม่ือเรียนจบตาม

หลักสูตร ๔ ปี หากไม่ผ่านคะแนนเฉล่ียตามเกณฑ์ ก็จบอนุปริญญา

นิสิตที่เรียนในขณะนั้นต่างปรารถนาที่จะเรียนให้จบปริญญาตรี

มากกว่าที่ต้องจบแค่อนุปริญญาแม้จะมีทางไปศึกษาต่อแต่ก็ไม่

อยากจากเพื่อนๆ ไป ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการที่วิทยาลัย

วิชาการศึกษาในขณะนั้นเป็นเรื่องที่พวกเราภาคภูมิใจมาก โดย

เฉพาะอย่างย่ิง คณาจารย์ทุกท่านเป็นผู้ทรงความรู้ มีจิตวิญญาณ

ของความเป็นครูสูง รักและผูกพันกับลูกศิษย์และเป็นแบบอย่าง

ของการดำเนินชีวิตที่น่าศรัทธา เลื่อมใสอย่างยิ่ง

 ในช่วงท่ีเป็นนิสิตอยู่น้ัน ผู้เขียนไม่ได้สนใจว่าการบริหาร

งานของคณะผู้บริหารจะเป็นอย่างไร รู้แต่ว่าในสังคมประสานมิตร

(รองศาสตราจารย์สุภา  ปานเจริญ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
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มีระเบียบวินัยค่อนข้างเข้มงวดต้ังแต่การแต่งกาย นิสิตชายไม่พับ

แขนเส้ือ นิสิตหญิงก็แต่งตัวเรียบร้อย รองเท้า กระโปรงถูกต้อง

ตามแบบที่กำหนดและไม่มีใครอยากแต่งตัวผิดระเบียบ ใครทำ

ผิดระเบียบจะกลายเป็นคนแปลกไปเอง  นิสิตจึงถูกฝึกให้มีวินัย

ทั้งในเรื่องการเรียน การกิน การนอน และการเล่น

 สิ่งที่ผู้เขียนประทับใจมิรู้ลืมก็คือท่านอธิการบดี (ศ.ดร.

สาโรช บัวศรี) ได้ให้ความเมตตาแก่นิสิต เสมือนเป็นลูกศิษย์ของ

ท่าน แม้ท่านจะไม่ได้สอนพวกเรา ทำให้รู้สึกว่าท่านเป็นผู้บริหาร

ที่อยู่ในใจของนิสิตเสมอ ในชีวิตของการเรียนที่ประสานมิตรจึง

เต็มไปด้วยความสุขที่อยู่ในหมู่เพื่อน ความศรัทธาในตัวอาจารย์ 

และผู้บริหาร จึงเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วด้วยความรู้

สึกคุ้นเคยและผูกพันกับอาคารเรียนทุกอาคารผูกพันกับต้นไม้

คูคลอง ท่ีเป็นส่ิงแวดล้อมรอบตัวอยู่มาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา

ในความคิดของผู้เขียนขณะนั้นเป็นดินแดนที่มีความสุขสมบูรณ์

และเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีก้าวหน้า และทันสมัยแห่ง

หนึ่งในประเทศไทย

 เมื่อผู้เขียนได้บรรจุเข้าทำงานเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม 

พ.ศ.๒๕๑๕ หลังจบปริญญาโทแล้ว  โดยเง่ือนไขของการรับทุน

จากกรมการฝึกหัดครูท่ีต้องการรับนิสิตท่ียังไม่เคยทำงานเพ่ือบรรจุ

เป็นอาจารย์ตามความต้องการของกรมการฝึกหัดครูซ่ึงกำลังเตรียม

ขยายวิทยาลัยครูไปยังต่างจังหวัดทั่วประเทศ กว่าจะตกลงใจมา

เป็นอาจารย์ท่ีวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ก็ต้องขจัดความรู้สึกเกรงกลัว

ท่ีจะต้องมาอยู่ท่ามกลางครูของตัวเองท้ังน้ัน การเปล่ียนสถานภาพ

จากนิสิตปริญญาโทมาเป็นอาจารย์ต้องอาศัยเวลาพอสมควร เน่ือง

จากเพิ่งถูกอาจารย์ขับเคี่ยวมาหมาดๆ แต่เมื่อตัดสินใจมาแล้ว

ไม่ผิดหวัง ผู้เขียนประทับใจมากท่ีอาจารย์ท่านได้ให้เกียรติในฐานะ

ท่ีเป็นอาจารย์ใหม่ ความเอ้ืออาทรและความเป็นกัลยาณมิตรของ

อาจารย์ในภาควิชาภาษาไทยขณะนั้น  ทำให้ผู้เขียนมีความรู้สึก

อบอุ่น มั่นใจที่จะทำหน้าที่ “ครู” คนใหม่ของภาควิชาต่อไป 

 หลังจากที่ผู้เขียนเข้ามาทำงานได้ไม่นาน “วิทยาลัย

วิชาการศึกษา” ก็ได้รับการสถาปนาเป็น“มหาวิทยาลัยศรีนคริน-

ทรวิโรฒ” ด้วยเหตุผลทางการบริหารและสถานภาพของวิทยาลัย

วิชาการศึกษาที่สังกัดกรมการฝึกหัดครู  การจัดสรรงบประมาณ

และการท่ีต้องบริหารงบประมาณแบบมีข้อจำกัดท่ีประกอบไปด้วย

๘ วิทยาเขต ทำให้วิทยาลัยวิชาการศึกษาไม่มีความคล่องตัวและ

สามารถพัฒนาไปได้เท่าที่ควร

 ชีวิตการทำงานระยะแรก  ผู้เขียนก็ยังรู้สึกชอบที่อยู่

เดิมสมัยเป็นนิสิต  แม้จะมีตึกใหม่เกิดข้ึน  ตึกเก่าบางตึกถูกทุบ

ท้ิงไปเพ่ือสร้างตึกใหม่ท่ีสูงข้ึน คูน้ำ สระน้ำ สะพานข้ามคูท่ีคุ้นเคย

ก็พลอยหายไปด้วย  อย่างไรก็ตามผู้เขียนก็ยังรู้สึกว่าการเป็นครู

ได้สอนลูกศิษย์  ได้มีโอกาสทำงานกับเพื่อนรุ่นพี่และอาจารย์

ของเราก็เป็นสังคมท่ีดี  เต็มไปด้วยความเป็นเพ่ือนอย่างบริสุทธ์ิใจ

สิ่งแวดล้อมที่เคยประทับใจก็ยังเป็นบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้

แสวงหาความรู้และประสบการณ์ได้อย่างมีความสุข  ผู้เขียนคง

ไม่ได้กล่าวเกินจริง  เมื่อได้อ่านพบข้อเขียนของท่านอาจารย์

จันทนา พรหมเศรณี ซ่ึงเป็นครูคนหน่ึงของผู้เขียนเม่ือคร้ังเรียน

ปริญญาโท ท่านได้เขียนไว้ว่า “ข้าพเจ้าชอบประสานมิตรตั้งแต่

แรกเข้ามาทำงาน จะนึกถึงเม่ือไรๆ ก็ยังมองเห็นภาพ และรู้สึกใน

บรรยากาศนั้นได้เสมอ เป็นที่ๆ สงบเงียบ  อยู่ด้วยกันเหมือน

ครอบครัว”  เป็นข้อเขียนที่อาจารย์กล่าวถึงในช่วงที่อาจารย์มา

ทำงานท่ีประสานมิตรสมัยเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูง  ซ่ึงผู้เขียน

ไม่ทันเห็น  แต่ความรู้สึกท่ีมีต่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาไม่ต่างกัน

เลยระหว่างคนต่างวัย

 การเป็นมหาวิทยาลัยทำให้มีคณะใหม่ๆ เกิดข้ึนผู้คนก็มาก

ข้ึนเป็นเงาตามตัว ในช่วงแรกๆ ของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

ยังมีการสอนภาคค่ำ การจัดการการเรียนการสอนเป็น ๓ ภาคเรียนใน

หน่ึงปีการศึกษาผู้เขียนเป็นอาจารย์ใหม่ อายุน้อยท่ีสุดในภาควิชา

ขณะนั้น จึงได้รับมอบหมายให้สอน ทั้งภาคปกติและภาคค่ำ 

ในชีวิตการสอนหนังสือ ไม่มีอะไรจะยากและลำบากใจเท่ากับต้องไป

สอนรุ่นพ่ี นักหนังสือพิมพ์ นักประชาสัมพันธ์ ผู้อาวุโสท่ีมีหน้าท่ี

การงานใหญ่โตมาแล้วเพราะทำให้ผู้เขียนรู้สึกเหมือนตอนเริ่ม

ฝึกสอนใหม่ๆ  ไม่ทราบว่าจะยืนสอนแบบไหนดีทีเดียว ช่วงนี้

จึงเป็นช่วงที่สนุกอยู่กับการสอนหนังสือ และเรียนรู้การทำงาน

อื่นไปด้วย ท่ีจำได้แม่นยำก็คือ บัณฑิตวิทยาลัยมีความเข้มแข็งมาก 

ได้มีโอกาสดูแลนิสิตปริญญาโท เช่น เป็นท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์

ได้เรียนรู้วิธีการทำงาน การบริหารงานของท่านศาสตราจารย์ 

ดร.กานดา ณ ถลาง ที่ผู้เขียนเคารพรัก และภูมิใจในตัวท่าน

มาก เมื่อท่านบริหารงานที่บัณฑิตวิทยาลัย  การทำงานสมัยนั้น

ไม่มีค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ การสอบ

เค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์  ฯลฯ 

และไม่มีใครนึกถึงเรื่องเงิน

 ผู้เขียนเริ่มเข้ามาสัมผัสกับการทำงานในระดับบัณฑิต

วิทยาลัยมากขึ้นโดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของคณะมนุษยศาสตร์  

เลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

ของภาควิชาภาษาไทย เป็นเวลานาน ช่วงเวลานี้นอกจากได้ฝึก

ประสบการณ์ในการฟังท่ีแตกต่างจากการฟังในตอนเรียนแล้วยังได้

ฝึกการเขียนในรูปแบบท่ีเป็นทางการอยู่เป็นเวลานานเช่นเดียวกัน

ในขณะเดียวกันก็ได้พบเห็นและเรียนรู้การทำงานของหน่วยงาน

ที่กว้างออกไปจากในคณะของตนเองด้วย
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 สิ่งที่ผู้เขียนหลีกหนีและไม่ชอบทำมากที่สุดในชีวิตของ

การทำงานคือการทำงานบริหาร  แต่เป็นเรื่องแปลกที่มักจะต้อง

พบในสิ่งที่ไม่ชอบอยู่เสมอผู้เขียนจึงต้องเป็นผู้บริหารในระดับ

คณะตั้งแต่เป็นเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ในช่วงของคณบดี

สองท่าน เป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน คณบดี

สองท่าน และเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ในที่สุด  ทุกครั้งที่

ผู้เขียนรับที่จะทำงานนั้นกล่าวได้ว่าไม่มีครั้งใดที่จะไม่รู้สึกทุกข์

ไม่รู้สึกกังวล มีแต่ความเกรงกลัวว่าจะทำงานได้ไม่ดี ทำให้ผู้บังคับ

บัญชา และผู้ที่ไว้วางใจให้เรามาทำงานจะผิดหวัง แต่ทุกครั้ง

ผู้เขียนโชคดีที่ได้เพื่อนร่วมทีมงานที่เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ

มีความตั้งใจและเป็นเพื่อนร่วมคิด  ร่วมทำจึงสามารถทำงานให้

ประสบความสำเร็จได้อย่างตั้งใจไว้ การทำงานที่หนักก็กลายเป็น

งานเบา ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมทีมทุกคนไว้ ณ ท่ีน้ี และขอขอบคุณ

คณาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างราบร่ืน ขอขอบพระคุณ

คณาจารย์ท่ีเป็นครู  เป็นรุ่นพ่ีอาวุโสของผู้เขียนท่ีคอยให้กำลังใจ

สนับสนุนงานทุกอย่างที่คณะจัดขึ้นขอบันทึกบุญคุณของท่านไว้

ณ โอกาสนี้  สิ่งที่ผู้เขียนมิอาจลืมได้คือความเอื้ออาทรของคณะ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในสมัยของท่านอธิการบดี  (ศาสตราจารย์ 

ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ)  ท่านได้ดูแลหน่วยงานต่างๆ อย่างทั่วถึงใน

ฐานะที่เป็นผู้บริหารระดับสูง  ผู้เขียนประทับใจที่ท่านเป็นที่พึ่ง

ของคณะมนุษยศาสตร์ทุกเร่ืองท่ีไปขอคำปรึกษา  แม้กระท่ังการ

ทำป้ายของคณะก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากท่าน  บางเร่ืองอาจ

เป็นเรื่องเล็กสำหรับท่านแต่มีความสำคัญและเป็นปัญหาสำหรับ

ผู้เขียนท่ีเป็นผู้บริหารมือใหม่ ขอถือโอกาสขอบพระคุณแทนคณะ

มนุษยศาสตร์ไว้ ณ ที่นี้

 หลังจากครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีแล้ว เม่ือวันท่ี

๓๐  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ ผู้เขียนมีเวลาอีก ๑ ปีก่อนท่ีจะ

เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.๒๕๔๙  ต้ังใจว่าจะสอนหนังสือและ

ดูแลงานปริญญานิพนธ์ของลูกศิษย์ให้เสร็จส้ินแล้วจะได้พักผ่อน

ตามโอกาสอันควร  ชีวิตการเป็นครู  เบี่ยงเบนมาเป็นผู้บริหาร

กว่าสิบปีก็เพียงพอแล้วได้ทำสิ่งที่ควรทำครบถ้วนแล้ว

 สิ่งที่ตั้งใจไว้สิ่งที่หวังไว้ก็ไม่เป็นไปดังที่ตั้งใจจนรู้สึกว่า

ชีวิตก็เป็นเช่นนี้เอง  ขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ครบวาระการ

ดำรงตำแหน่งวาระแรกของท่านอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ

ตั้งเจริญ)  ท่านได้ขอให้ไปช่วยงานบริหารโดยมอบหน้าที่หลัก

ในการดูแลงานคลัง และพัสดุ ของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ

กันว่าเป็นงานหนักและมีความเสี่ยงสูง ผู้เขียนคิดหนัก เนื่องจากมี

อายุมากขึ้น  พละกำลังจะถดถอยไปสักเท่าใดจะทำงานหนักได้

เหมือนที่ผ่านมาได้หรือไม่  ในอีกห้วงความคิดหนึ่งก็รู้สึกว่าได้

รับความไว้วางใจจากท่าน  ประการสำคัญก็คือท่านก็เป็นผู้บริหารท่ี

อยู่ในวัยเดียวกับผู้เขียนแต่ยังมีสติกำลัง  ยังมีความมุ่งมั่นที่จะ

ทำงานให้มหาวิทยาลัยด้วยความเสียสละมาเป็นเวลายาวนานใน

ฐานะผู้บริหาร ทำให้ผู้เขียนรู้สึกผิด และละอายแก่ใจที่คิดจะ

ไปพักผ่อนแสวงหาความสุข  สิ่งสุดท้ายที่ทำให้ตัดสินใจทำงาน

บริหารในวัยหลังเกษียณก็คือ  คิดว่าจะร่วมเป็นทีมทำงานกับ

ท่านได้ด้วยความศรัทธาที่มีต่อการทำงานหนักเพื่อมหาวิทยาลัย

ศรัทธาในการทำงานที่มีระบบคิด  มีจิตวิญญาณของนักพัฒนา

อยู่ในตัว  ซึ่งผู้เขียนไม่ค่อยจะได้พบเห็นมากนักในชีวิตการทำ

งานบริหารและที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือเชื่อมั่นได้ว่าท่านจะไม่ทำร้าย

มหาวิทยาลัยที่ผู้เขียนรัก

 เม่ือเข้ามาทำงานกับทีมผู้บริหารก็พบกับผู้ท่ีเป็นท้ังเพ่ือน

และน้องท่ีล้วนแต่เป็นกัลยาณมิตรซ่ึงต่างคนต่างมีแต่ความหวังดี

ต่อมหาวิทยาลัย เรารู้ว่าเราต้องทำงานกันหนักมากขึ้น แต่เราก็

อดทนร่วมทุกข์ และช่วยเหลือกันไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ

ผู้เขียนประทับใจกับทีมบริหารท่ีทุกคนทุ่มเท  และมุ่งม่ันท่ีจะทำงาน

ร่วมกับ คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร เหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย

 จากวันท่ีผู้เขียนเป็นนิสิตใหม่ในปี พ.ศ.๒๕๐๘ จนถึง

วันน้ี  จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในฐานะผู้สังเกตการณ์ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยน้อยนิด

ผู้เขียนมองเห็นความเจริญเติบโตและความเปล่ียนแปลงของสถาบัน

แห่งน้ีด้วยความรู้สึกช่ืนชมผู้บริหารในอดีตทุกท่านท่ีพยายามพัฒนา

มหาวิทยาลัยตามปรัชญาและวิถีทางของท่าน รู้สึกขอบคุณท่ีท่าน

รักษาช่ือเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยเพ่ือส่งผ่านมาถึงมือ

ผู้บริหารในยุคปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่อง

 ปี พ.ศ.๒๕๕๒  นี้  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมี

อายุครบ ๖๐ ปี พาให้นึกถึงตัวเองที่มีวัยเดียวกับมหาวิทยาลัย

รู้สึกว่าชีวิตได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายคร้ัง ส่ังสมประสบการณ์

ชีวิตไว้อย่างเพียงพอที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคได้อย่าง

ม่ันคงด้วยความเข้าใจโลกท่ีผันแปรไปตลอดเวลา  มหาวิทยาลัยท่ี

ผู้เขียนได้เห็นมาอย่างต่อเน่ืองมากกว่า  ๔๐  ปี  มีความเปล่ียน

แปลงไปตามยุคสมัยจากรากฐานท่ีมีช่ือเสียงและศักด์ิศรีของการ

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเป็นทุนเดิมที่มั่นคงรอเวลาที่จะมีผู้มาขับ

เคล่ือนให้ไปเป็นมหาวิทยาลัยแบบใดจากน้ีต่อไปจะเป็นจุดเปล่ียน

แปลงครั้งสำคัญเช่นเดียวกับชีวิตคนจะเป็นคนแก่แบบมีคุณค่า

หรือแก่เพียงเพราะมีอายุเพิ่มขึ้น

 ในวาระท่ีผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมทำงานกับท่านอธิการบดี

และมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยมากกว่าช่วงอื่นๆ ของ

ชีวิตการทำงานท่ีผ่านมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนานจนถึงช่วงเวลาท่ี

มหาวิทยาลัยมีอายุครบ ๖๐ ปีนั้น  ผู้เขียนเห็นว่ามหาวิทยาลัย
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พัฒนาไปในอัตราส่วนท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาก ท้ังในด้านกายภาพ

ด้านวิชาการ วิจัย ระบบไอซีที การพัฒนานิสิต  การพัฒนาด้าน

คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสารวมท้ังการนำพามหาวิทยาลัยให้

ออกไปรับใช้สังคมตามอุดมการณ์ของท่านอธิการบดี  การพัฒนา

มหาวิทยาลัยโดยการนำของท่านมีความคมชัดท้ังในความคิดและ

วิธีปฏิบัติด้วยการบริหารงานแบบยุทธศาสตร์และเปิดโอกาสให้

ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากร และนิสิตมีช่องทางและมีส่วนร่วมใน

การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยมากที่สุด

 สิ่งที่ผู้เขียนไม่เคยคิด  และไม่นึกฝันว่าจะเป็นไปได้

หลายประการได้เกิดข้ึนในยุคสมัยน้ีและในช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

จะมีอายุครบ ๖๐ ปี เช่น การมีท่ีดินและอาคารขนาดใหญ่ริมถนน

อโศก การขุดสนามฟุตบอลทำเป็นท่ีจอดรถ การสร้างโรงเรียนสาธิต

ที่องครักษ์  สิ่งมหัศจรรย์ที่ท้าทายสังคมและผู้บริหารชุดนี้อย่าง

ไม่ต้ังใจก็คือการก่อเกิด “โพธิวิชชาลัย” และ “โรงสีพระราชทาน”

ท่ีจังหวัดสระแก้ว รวมท้ังท่ีอ่ืนๆ อีกมากมายจนผู้เขียนไม่สามารถ

รวบรวมไว้ได้หมดในโอกาสน้ี ส่ิงท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดน้ีสะท้อน

ให้เห็นความตั้งใจและกล้าตัดสินใจของท่านอธิการบดีอย่างมี

วิสัยทัศน์

 ในโอกาสอันเป็นมงคลย่ิงน้ี  ผู้เขียนมีความปล้ืมปิติและ

ภูมิใจเป็นอย่างย่ิงท่ีได้มีส่วนในการทำงานให้มหาวิทยาลัยอีกคร้ัง

หนึ่งในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้พัฒนามา

จนมีอายุครบ ๖๐ ปี  เป็น ๖๐ ปี  ท่ีมีความหมายอย่างย่ิงสำหรับ

ชาว “มศว”  ที่มุ่งมั่นนำความก้าวหน้ามาสู่มหาวิทยาลัยสมควร

ท่ีทุกคนจะได้ร่วมกันเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยให้ดำรงอยู่ใน

สังคมเป็นศรีสง่าแห่งมหานครอย่างมิรู้เสื่อมคลาย ขออำนาจของ

ความต้ังใจดีอันบริสุทธ์ิจงเป็นพลังให้การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒก้าวไปข้างหน้าอย่างม่ันคงและมีศักด์ิศรีของความ

เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำอย่างสมภาคภูมิ ขอต้ังปณิธานเพ่ือทำงาน

ให้มหาวิทยาลัยร่วมกับทีมผู้บริหารในช่วงนั้นปลายของชีวิตอย่าง

ไม่ย่อท้อ
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ความในใจ
ความใฝ่ฝัน
และจุดหมาย

ปางหลัง
 ผมมีโอกาสเข้าศึกษาที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา (วศ) 

ประสานมิตร   ซึ่งปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(มศว) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ หรือตรงกับวาระครบรอบ ๒๐ ปี 

ของการสถาปนามหาวิทยาลัยแห่งนี้เมื่อ ๔๐ปีที่แล้ว

 ในห้วงเวลาน้ัน ผมมีโอกาสได้พบ ได้เห็น ได้ฟัง ได้อ่าน

และได้เรียนกับครูรุ่นแรกๆของสถาบันแห่งน้ี ต้ังแต่คร้ังสมัยก่อต้ัง

โรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูง และพัฒนามาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา

 ผมได้สัมผัสแบบของความเป็นครู ทั้งในมิติของความ

รับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ ในการสอนในการดำเนินชีวิต

ทั้งมิติของวิชาการและความรู้  ตลอดจนมิติการปลุกจิตสำนึก

รับผิดชอบต่อตนเอง  ผู้อื่นและสังคม

 ผมได้สัมผัสพบเพื่อนใหม่ต่างองค์ความรู้ ที่มีผลการ

เรียนดี ระดับแถวหน้าของแต่ละสถาบันฝึกหัดครู  ท่ีสามารถสอบ

คัดเลือกเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นจำนวนมาก ทำให้

บรรยากาศของการเรียนเต็มไปด้วยความตื่นตัวเอาจริงเอาจัง

(ท้ังๆท่ีผมในตอนน้ัน ก็ไม่ได้เป็นคนแบบน้ันสักเท่าไร แต่ก็ส่งผล

ทำให้ผมท่ีร่ำเรียนมาทางศิลปะจากโรงเรียนเพาะช่าง ต้องปรับตัว

อย่างมาก - และก็สามารถปรับตัวได้ในเวลาต่อมา)

 ผมได้รับรู้การมีอยู่ของวิทยาเขต ๘ วิทยาเขต ครอบคลุม

ทุกภูมิภาคของประเทศ  ทั้งที่พิษณุโลก มหาสารคาม บางแสน

(ชลบุรี) สงขลา บางเขน ปทุมวัน พลศึกษา และประสานมิตร

 ผมได้สัมผัสกับภูมิทัศน์พื้นที่ติดคลองแสนแสบ ที่มี

ภูมิหลังของพ้ืนท่ีท่ีเคยเป็นทุ่งนา  เม่ือพัฒนามาเป็นพ้ืนท่ีการศึกษา

เริ่มจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงสู่วิทยาลัยวิชาการศึกษาจึงยังมี

ร่องรอยของวิถีชีวิตวัฒนธรรมคลอง สะพานข้าม บ่อน้ำ ทางน้ำ

ท่ีต่อเช่ือม อันนำไปสู่การเติบโตของพรรณพืช  และความสงบร่มเย็น  

 ผมได้สัมผัสกับภาพสะท้อนจากคนภายนอกที่มองนิสิต

วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ด้วยความเชื่อถือในเกียรติประวัติจาก

ฐานบุญเก่าของครูอาจารย์รุ่นบุกเบิก และทุนสะสมจากศิษย์เก่า  

อันส่งผลมาถึงศิษย์ปัจจุบัน โดยแม้ตัวผมเองจะรู้สึกว่า ผมยังมี

มาตรฐานไม่เท่ากับท่ีคนภายนอกมอบให้  แต่ผมก็ยังได้รับความ

เชื่อถือเมื่อบอกว่าผมเรียนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา

 สัมผัสของผมในอดีตยังมีอีกมาก และสัมผัสเหล่านั้น 

เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยหล่อหลอมบ่มเพาะผมทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้

ตัว จนเป็นตัวตนของผมในเวลาต่อมา

คืนสู่บ้าน
 หลังจากจบการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา  ผม

ประกอบอาชีพรับราชการครูสังกัดกรมฝึกหัดครูในสถานศึกษา

แห่งหนึ่ง  ซึ่งชีวิตรับราชการของผมมีความแปรปรวนผันผวน

อยู่มาก  จนเม่ือผมโอนย้ายมาสอนยังสถานท่ีเดิมท่ีผมเคยร่ำเรียน

(โดยศาสตราจารย์วิรุณ  ตั้งเจริญ เป็นผู้ชักชวน)  จึงทำให้ผม

ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของอาชีพการเป็นครูอีกครั้งหนึ่ง

 ณ สถาบันแห่งนี้ผมเคยได้รับโอกาสให้เป็นหัวหน้า

ภาควิชา รองคณบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน กรรมการสภา

คณาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จนล่าสุด ผมได้รับมอบ

หมายให้ทำหน้าท่ีรองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ของคณะ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  เย็นสบาย)

รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันเป็นสมัยที่ ๒

 ซ่ึงการดำรงตำแหน่งดังกล่าว  ถือเป็นอีกช่วงเวลาหน่ึง

ของการใช้ชีวิตราชการที่มีความหมายและได้ประสบการณ์การ

ทำงานที่มีคุณค่าเป็นอย่างมาก

รับตำแหน่งคือรับงาน
 เมื่อศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ ขึ้นดำรงตำแหน่ง

อธิการบดี อธิการบดีได้ประกาศยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย

ไว้  ๙  ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์หน่ึงใน ๙ คือยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

เพื่อสังคม  พร้อมทั้งแต่งตั้งผมให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้   เพ่ือผลักดันขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ดัง

กล่าวให้บรรลุเป้าหมาย

 ท้ังน้ี การกำหนดให้มีแนวการบริหารมหาวิทยาลัยอย่าง

มียุทธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพ่ือสังคมน้ัน

ถือเป็นเร่ืองใหม่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  อันสะท้อน

นัยยะที่สำคัญหลายประการ

 ประการแรก เป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่า มศว

ให้ความสำคัญเรื่องของการจัดการความรู้เพื่อสังคม  ซึ่งขยาย

ความต่อไปอีกได้ว่า มหาวิทยาลัยจะเช่ือมโยงและไม่แยกตัวออก

จากสังคม  นอกจากไม่แยกตัวออกจากสังคมแล้  ยังสะท้อน

เจตนารมณ์ของการต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมและสร้าง

ชุมชนเข้มแข็งด้วยความรู้เป็นฐาน

 ประการท่ีสอง ความเข้าใจในเร่ืองของความรู้น้ัน ยุทธ

ศาสตร์การจัดการความรู้เพ่ือสังคมมีความเข้าใจต่อโลกของความ

รู้ว่า มีท้ังความรู้ท่ีเป็นสัจจะและมีท้ังความรู้ท่ีถูกนำเอาไปประยุกต์

มีทั้งความรู้เพื่อสร้างฐานอำนาจทางการเมือง รักษาฐานอำนาจ

ทางการเมือง และมีท้ังความรู้เพ่ือชุมชนคนฐานราก  มีท้ังความรู้

ท่ีตอบสนองโครงสร้างระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลกาภิวัตน์  และ

มีท้ังความรู้ทางเลือกหรือความรู้ทวนกระแส ฯลฯ และด้วยเหตุท่ี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมท้ังมหาวิทยาลัยท้ังหลาย มิอาจ

หลีกหลบชุดความรู้กระแสหลักท่ีส่งผลต่อการพัฒนาสังคมประเทศ

ชาติทั้งองคาพยพได้  ความพยายามของยุทธศาสตร์การจัดการ

ความรู้เพื่อสังคม   จึงจำต้องแสวงหาความรู้ชุดใหม่ที่รู้เท่าทัน

ทุกชุดความรู้   ที่สามารถสังเคราะห์ชุดความรู้ต่างๆ เพื่อนำสิ่ง

ท่ีเป็นคุณมาส่งเสริมสนับสนุนความรู้ชุดใหม่  เพ่ือสังคมและชุม

ชนก้าวไปสู่ความเข้มแข็งอย่างสอดคล้องและเป็นจริง

 ประการท่ีสาม ความพยายามในการขับเคล่ือนดังกล่าว

จะต้องส่งผลให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนใน

หลายรูปแบบวิธีการ ต้ังแต่การลงพ้ืนท่ีจริง  การพบปะกับชุมชน

ผู้นำชุมชนและเครือข่าย การจัดเสวนา การร่วมคิดและทำกิจกรรม

ร่วมกัน การสัมมนาวิชาการ  การวางแผนเพ่ือสร้างโครงการและ

การดำเนินการโครงการต่างๆ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ฯลฯ

 ประการที่สี่ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม

ต้องเห็นคุณค่าและความสำคัญของการขับเคล่ือนโครงการต่างๆ

ท่ีพยายามก้าวข้ามการอนุรักษ์ระบบราชการ  หรือการเป็นองค์กร

รองรับการช้ีนำจากภาคการเมืองแบบตัวแทนจนสูญเสียเสรีภาพ

ทางวิชาการ หรืออีกนัยหน่ึงก็คือยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะให้คุณค่า

ต่อการขับเคลื่อนขององค์กรภาคีเครือข่าย เห็นความสำคัญต่อ

การสร้างพลังร่วมของทุกภาคส่วน  ซึ่งบนฐานความคิดเช่นนี้  

ได้จะก่อให้เกิดโครงการของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อ

สังคมอย่างเป็นรูปธรรมหลายโครงการ

 ประการสุดท้าย  สิ่งสำคัญของยุทธศาสตร์การจัดการ

ความรู้เพ่ือสังคมก็คือ การยอมรับการมีอยู่ของทุนเดิมท่ีส่ังสมมา

อย่างยาวนานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ครั้งยัง

เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูง และพัฒนาไปสู่วิทยาลัยวิชาการศึกษา

๘ วิทยาเขต  ทุนเหล่าน้ัน แม้จะมิได้เป็นทุนทางธุรกิจ แต่เป็น

ทุนอันเกิดจากการผลิตบัณฑิตเพื่อไปสร้างเด็กและเยาวชน ไป

สร้างคนและอยู่ในชุมชน  ได้ส่งผลย้อนกลับมาสู่ปัจจุบันอย่าง

แยกไม่ออก อดีตกับปัจจุบันจึงเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอย่างมีความ

หมายยิ่ง

 ส่วนความรับผิดชอบเรื่องฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้เพือ่

ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์น้ัน  ก็เป็นเร่ืองท่ีจะ

ต้องยอมรับว่า เป็นการกำหนดตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเครือข่าย

การเรียนรู้ที่ไม่เคยมีในมหาวิทยาลัยอื่นมาก่อนหน้า  ซึ่งก็ส่งผล

ทำให้ไม่มีแบบในการศึกษาหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้  มีแต่จะต้อง

บุกเบิกสร้างงานตามหน้าที่เพื่อให้บรรลุจุดหมายใหม่ให้เห็นผล

เป็นรูปธรรม 

สร้างเครือข่ายบนฐานของการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 

 โดยเหตุที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (มศว) มี

พ้ืนท่ีดำเนินการอยู่ต่างจังหวัดหลายพ้ืนท่ี ท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ

ทั้งพื้นที่กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์และพื้นที่

เป้าหมายที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์

 เหตุน้ีฝ่ายฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้จึงอาศัยพ้ืนท่ีดังกล่าว

เป็นฐานของการขับเคล่ือน ท้ังท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์  จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดน่าน จังหวัดเลย และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยฝ่ายเครือข่าย
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การเรียนรู้ได้ตั้งโจทย์เอาไว้ดังนี้

 ทำอย่างไรฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ จึงจะสร้างโครงการ

ท่ีสามารถอธิบายถึงความเป็นอันเดียวกันกับปรัชญาและปณิธาน

ของมหาวิทยาลัยให้ได้

 ทำอย่างไรจึงจะสร้างโครงการที่สืบทอดทุนทางคุณค่า

ท่ีอดีตเคยสะสมไว้  และพัฒนาคุณค่าใหม่ภายใต้บริบทของสังคม

ปัจจุบันให้เกิดขึ้น

 ทำอย่างไรจึงจะก้าวข้ามการถูกวิพากษ์จากสังคมว่า

มหาวิทยาลัยไทยกำลังพัฒนาไปในทิศทางของการศึกษาเพื่อ

การค้า เพ่ือวัตถุเงินทอง มากว่าการจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างคน

ให้สามารถพึ่งตนเอง ให้มีจิตสำนึกเพื่อชุมชน สังคม โลก และ

สิ่งแวดล้อม

 ทำอย่างไรจึงจะสร้างโครงการที่นำไปสู่การแก้ปัญหา

วิกฤติเชิงโครงสร้าง ท่ีนำไปสู่การพัฒนาท่ีเบียดเบียนและทำลาย

โดยการวิจัยสร้างองค์ความรู้ โดยการผลิตบัณฑิต (หรือโดยการ

สร้างเครือข่ายขยายผล) โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือการบริการ

วิชาการในความหมายใหม่ โดยการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งวัฒนธรรมร่วมสมัยและอัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรม

 ทำอย่างไรจึงจะสร้างเครือข่ายนอกจากเครือข่ายระหว่าง

สถาบันการศึกษา  สู่เครือข่ายที่สะท้อนภาพเชิงโครงสร้างของ

สังคม  เพ่ือสร้างพลังร่วมในการขับเคล่ือนปัญหาวิกฤติของชุมชน

สังคมประเทศชาติ โลกและสิ่งแวดล้อม

 ทำอย่างไรจึงจะหล่อหลอม สร้างความเข้าใจในการ

ทำงานร่วมกัน  ท่ามกลางความแตกต่างเชิงวัฒนธรรมระหว่าง

เครือข่ายท่ีไม่มีความไว้วางใจต่อกัน  ท่ีขัดแย้งกัน ไม่เคารพกัน

ไม่ร่วมมือกัน  เช่นระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานองค์กร

เอกชน หน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานภาค

ประชาชนซ่ึงต่างล้วนเบียดเบียนกัน ฯลฯ ซ่ึงหากไม่สามารถสร้าง

เครือข่ายเช่นน้ีให้เกิดข้ึนได้  ก็ยากจะแก้ปัญหาวิกฤติหรือปัญหา

ใหญ่หรือปัญหาที่ยากได้

 ทำอย่างไรจึงจะสร้างทีมงานเครือข่ายการเรียนรู้ให้เข้าใจ

จุดหมายตรงกัน ยอมรับความจริงว่า เส้นทางเดินของฝ่ายเครือ

ข่ายการเรียนรู้น้ันไม่ราบร่ืน  มีปัญหาอุปสรรค  ต้องทำงานหนัก

โดยไม่คำนึงถึงว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็น  ใครจะรู้หรือไม่รู้ โดย

ไม่หวั่นไหวและมั่นคงที่จะต้องก้าวเดินไปบนเส้นทางที่บางครั้ง

อาจไร้เพื่อนร่วมทาง

 ทำอย่างไรจึงจะทำให้องค์กรเครือข่ายการเรียนรู้เป็น

องค์กรท่ีแสวงมิตร เป็นองค์กรท่ีไม่ผลักมิตรให้เป็นศัตรู รวมท้ัง

ไม่ใช่เป็นองค์กรท่ีถนัดในการจาริกหาศัตรูเพ่ิมให้กับตัวเอง  ให้กับ

ทีมงานผู้บริหาร  และให้กับทุกองค์กรของมหาวิทยาลัย

 แท้ที่จริงยังมีคำถามทำอย่างไรอีกหลายคำถาม แต่

คำถามท่ีว่า แล้วเม่ือไหร่จะลงมือทำ ถือเป็นคำถามท่ีจำต้องตอบ

โดยการลงมือปฏิบัติหรือลงมือทำเพื่อให้การคิดกับการทำดำเนิน

ควบคู่กันไป

จินตนาการ  ความรู้  สู่ปฏิบัติ
 ตลอดระยะเวลาประมาณ ๖ ปี ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี

๒๕๔๗ ถึง ๒๕๕๒ มีเร่ืองราวมากมาย  ในการบุกเบิกโครงการ

ของฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้หลายโครงการ  ที่มีผลสะท้อนกลับ

ตั้งแต่มีความคิดเห็นว่าเป็นโครงการเพ้อฝัน  เป็นอุดมคติที่ไม่

อาจเป็นจริง  จนกระท่ังเม่ือรับฟังแล้ว  ก็ขอให้กำลังใจ เร่ือยไป

จนถึงการต่อต้านคัดค้านโครงการ ซึ่งการต่อต้านคัดค้านเกิดขึ้น

ท้ังในทีมงานของผู้บริหาร (สมัยแรก) ท้ังในบางส่วนของผู้คนใน

ประชาคมของมหาวิทยาลัยท่ีอาศัยนามของมหาวิทยาลัยไปแสวง

ประโยชน์กว้านซ้ือท่ีดินเป็นสมบัติของตน เร่ือยไปจนถึงผู้คนนอก

มหาวิทยาลัยในพื้นที่โครงการ  ตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด

บางจังหวัด  องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นบางอบต. กลุ่มธุรกิจ  

ปุ๋ยเคมี  ยาปราบศัตรูพืช  กลุ่มอุตสาหกรรมทำลายสิ่งแวดล้อม 

ฯลฯ

 ปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ที่ทำ

งานในพื้นที่ชุมชน ถือเป็นแบบทดสอบ เป็นกระบวนการหล่อ

หลอมให้เกิดความเข้มแข็ง  เกิดความรู้ความเข้าใจในปัญหา เพราะ

ปัญหามีความสัมพันธ์กับปัญญา  ท่ีสำคัญ ฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้

ถือว่าแบบทดสอบดังกล่าว คือแบบทดสอบของการปฏิบัติธรรม

ท่ามกลางการทำงานโครงการจัดต้ังโพธิวิชชาลัย และโครงการอ่ืนๆ 

ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

 อย่างไรก็ตาม  มีข้อสรุปของฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้

ที่ทำงานในพื้นที่  จนสามารถก้าวข้ามปัญหาได้เป็นลำดับก็คือ

การทำงานในชุมชน ต้องไม่คิดว่า เราจะได้อะไรจากชุมชน

เพราะการคิดว่าเราจะได้อะไรจากชุมชน จะนำไปสู่การเบียดเบียน

การเอารัดเอาเปรียบ  การสร้างความทุกข์ให้กับชุมชน (ท่ีหมาย

รวมท้ังทรัพยากร ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม) เพราะการคิดว่าเราจะ

ได้อะไรจากชุมชน จะส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นส่วนหน่ึง

ของชุมชน ห่างไกลจากชุมชน เป็นใครอ่ืน ท้ังๆท่ีต้ังอยู่ท่ามกลาง

ชุมชน

 แต่หากเมื่อใดที่คนคิดทำงานในชุมชนมีความคิดหรือ

มีความเชื่อว่า การให้คือการได้ มหาวิทยาลัยกับชุมชนก็จะเป็น

สิ่งเดียวกัน ซึ่งโพธิวิชชาลัยได้พิสูจน์หลักคิดข้อนี้ตลอดเวลา

อย่างน้อย ๓ ปีท่ีจังหวัดสระแก้ว  โดยมีคำตอบว่า การให้คือการได้ 

และยิ่งให้ก็ยิ่งได้นั้น  คือความจริงที่เห็นเป็นรูปธรรม
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 ทั้งนี้  หลักคิดและการปฎิบัติของโพธิวิชชาลัย มหา-

วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว มีสัญญาณบ่งชี้ว่า 

จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตามมา  จะมีการขยายผลและมีแนวโน้มว่า

แนวคิด ๑ มหาวิทยาลัย ๑ พ้ืนท่ีจังหวัดสู่สัมมาชีพจังหวัดสระแก้ว

จะมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นจริงได้

 โพธิวิชชาลัยโมเดล กำลังรอการพิสูจน์

 เช่นเดียวกับหลักคิดการให้คือการได้  กำลังก่อตัวที่

โครงการ “กอยเฮือนลับแล” จังหวัดอุตรดิตถ์

 กำลังก่อตัวโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา

จากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ศูนย์ศึกษา

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - ป่าต้นน้ำ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

โดยร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย 

 กำลังก่อตัวท่ีศูนย์ครูและศิษย์เก่าสัมพันธ์บ้านไร่สามัคคี

 มศว น่าน รวมทั้งกำลังก่อตัวตามมาอีกหลายโครงการ

คุณค่าแห่งอนาคต
 ในวาระครบรอบ ๖๐ ปี แห่งการสถาปนา พ.ศ. ๒๕๕๒

อาจดูห่างไกลจากปีพ.ศ. ๒๔๙๒

 ทว่า สำหรับยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม 

สำหรับฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ เมื่อลงพื้นที่ปฏิบัติ กลับรู้สึกว่า

อดีตกับปัจจุบันยังเชื่อมต่อกันอย่างสนิทแน่น  ยังเกื้อหนุนกัน

และกันอย่างใกล้ชิด

 เนื่องเพราะไม่ว่าฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้จะลงพื้นที่

จังหวัดใด อำเภอใด ตำบลใด  ก็จะมีโอกาสพบกับคุณครูและ

ผู้บริหารหลายวัย บางคนแนะนำตัวเองว่า จบจากวิทยาลัยวิชา

การศึกษา จบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จบจากวิทยาเขต

น้ันวิทยาเขตโน้น  ซ่ึงแต่ละท่านก็แสดงความภาคภูมิใจในความ

เจริญงอกงามของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒควบคู่ไปกับการ

ส่งเสริมสนับสนุนโครงการของฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้  ที่ใน

ปัจจุบันไม่เพียงแต่ศิษย์เก่าเท่านั้นที่ร่วมกระแสธารสร้าง มศว 

อย่างต่อเนื่อง

 แต่ยังมีศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ีจบจากสถาบันอ่ืน

ได้แสดงบทบาทของการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญ จนทำให้

มศว ในปัจจุบันพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ

 สมบูรณ์แบบทั้งในเมืองและนอกเมือง

 สมบูรณ์แบบทั้งมิติสากลและมิติอัตลักษณ์

 สมบูรณ์แบบทั้งการอยู่ร่วมกับโลกกระแสหลักและการ

แสวงหาทางเลือกใหม่ๆ

 สำหรับผมท่ีรับผิดชอบงานเครือข่ายการเรียนรู้  ผมคิด

อยู่เสมอว่า ผมได้รับโอกาสทำงาน ในห้วงเวลาอันจำกัด  

 เวลาอันจำกัดของผม จึงต้องใช้ทุกเม็ดเวลาให้ได้งาน  

ได้ประโยชน์  และได้คุณค่าสูงสุด

 ผมคิดอยู่เสมอว่า แม้ผมจะมีห้วงเวลาการทำงานให้

กับมหาวิทยาลัยที่จำกัด

 แต่ชีวิตของมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องก้าวเดินต่อไปอีก

ยาวไกล

 ฝันและหวังของผมในฐานะคนฝ่ายเครือข่ายการเรียน

รู้ก็คือ

 การได้เห็นการขยายพืชพันธุ์แห่งการให้ของผู้คนใน

ประชาคมแห่งนี้ เติบโต แผ่ขยาย งอกงาม อันจะส่งผลทำให้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเราเจริญงอกงามได้อย่างย่ังยืน
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ความในใจที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ก่อนอื่นข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณท่านอธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ เป็นอย่างมากท่ีให้โอกาสมาเขียน

ความในใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในโอกาสครบรอบ

๖๐ ปี มศว การท่ีได้ทำงานอยู่ท่ีน่ีมานาน ทำให้มีเร่ืองเล่ามากมาย

แต่ก็คงไม่ครบถ้วน เพราะคงจะต้องใช้หน้ากระดาษจำนวนมาก 

 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรู้จักกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อ

ต้นปี ๒๕๑๖ ตอนนั้นใกล้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว

คิดว่าจะเรียนต่อโดยตั้งใจว่าจะต้องหาทุนการศึกษา เพราะทาง

บ้านคงไม่ให้เรียนแน่ถ้ายังใช้เงินจากทางบ้าน  เมื่อคิดเรียนต่อ

ปริญญาโทจึงไปสมัครสอบชิงทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่ง

หน่ึง แต่สอบไม่ได้ เพียงได้เข้าสัมภาษณ์รอบ ๒  เท่าน้ัน แม้ว่า

ตอนจบปริญญาตรีจะได้เหรียญของ ดร.แถบ นีละนิธิ ในสาขา

จุลชีววิทยาก็ตาม  พอดีมีทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือ

ที่เรียกกันว่า UDC จึงไปสมัครและสอบได้ในสาขาจุลชีววิทยา

ตามความต้องการของวิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตพิษณุโลก

เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑ ภาคการศึกษา 

แล้วเรียนต่ออีก ๓ ภาคการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ก็จบพอดีในปี ๒๕๑๘  เรียนจบภายในเวลา ๒ ปีพอดี เม่ือจบแล้ว

รีบไปรายงานตัวท่ีวิทยาลัยวิชาการศึกษาวิทยาเขตพิษณุโลกทันที  

 เมื่อปี ๒๕๑๗ วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้มีสถานภาพ

เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้าพเจ้ารายงานตัวท่ีวิทยาเขต

พิษณุโลกประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๑๘  การไปรายงานตัว

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าทุกคนที่ข้าพเจ้าติดต่อด้วยจะค่อนข้างแปลกใจ

แม้กระท่ังรองอธิการบดี ดร.พนัส หันนาคินทร์ และดร.เสริมศักด์ิ

วิศาลาภรณ์ เพราะในระหว่างเรียนข้าพเจ้าไม่เคยได้รับการติดต่อ

ใดๆ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเลย แต่เพ่ือนท่ีเรียนด้วย

กันท่ีได้ทุนจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัย

อย่างสม่ำเสมอ เมื่อได้พบกับหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา อาจารย์

คงศักดิ์ พร้อมเทพ ก็ให้สอนทันที ท่านดีใจอย่างเห็นได้ชัดที่มี

คนมาช่วยสอน โดยให้สอนวิชาจุลชีววิทยา และวิชาพันธุศาสตร์

เดือนกรกฎาคมได้บรรจุตามวุฒิการศึกษา ทำงานได้ ๑ ปี ได้ขอ

ย้ายมาอยู่ท่ีวิทยาเขตประสานมิตร ในปี ๒๕๑๙ และอยู่ท่ีประสานมิตร

มาตลอดจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งน้ี ๓๓ ปี

ย่างเข้าปีท่ี ๓๔ และคงจะอยู่ไปจนเกษียณอายุ ณ ท่ีสถาบันแห่งน้ี

 หากถามความในใจท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ก็คงตอบได้ว่า แม้ไม่ใช่ศิษย์เก่าของสถาบันแห่งนี้ก็ตาม แต่

ความรู้สึกท่ีได้ทำงานอยู่ท่ีน่ีนานกว่า ๓๓ ปี ส่ิงท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลง

เลย ก็คือ ความรักต่อสถาบันแห่งน้ีท่ีเป็นท้ังท่ีทำงาน เป็นสถานท่ี

ได้เรียนรู้วิชาการในระหว่างทำงาน ได้เรียนรู้ชีวิต  ได้เรียนรู้คน   

แม้ในปัจจุบันก็ยังเรียนรู้ไปเรื่อยๆ คงเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

น่ันเอง แต่ความรู้สึกต่อบุคคลต่างๆท่ีได้สัมผัสก็คงมีหลากหลาย

ความรู้สึกแล้วแต่กาลเวลา เหตุการณ์ และตัวบุคคล  ข้าพเจ้าต้ังแต่

เริ่มทำงานปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ก็มีความตั้งมั่นในใจว่าจะทำงานให้ดี

ท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ และจะต้องทำให้สถาบันท่ีทำงานมีความเจริญ

ก้าวหน้าย่ิงข้ึน โดยยึดหลักท่ีว่าเม่ืออยู่ท่ีใดต้องทำให้ท่ีน่ันมีความ

เจริญ ซึ่งเสมือนกับได้ตอบแทนบุญคุณต่อสถาบันที่ให้เงินมา

เล้ียงชีพ แม้ว่าจะเป็นส่วนย่อยน้อยนิดก็ตาม การทำงานอย่างเต็มท่ี

เป็นการทดสอบสมรรถภาพของตนเอง เป็นการสร้างคุณค่าให้กับ

ตนเอง ดังนั้น งานแรกที่ทำ คือ  การพัฒนาห้องปฏิบัติการซึ่ง

(รองศาสตราจารย์สุมาลี  เหลืองสกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
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เดิมใช้สอนทุกรายวิชาทางชีววิทยา ให้สามารถใช้สอนรายวิชาทาง

จุลชีววิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จ  มีเครื่องมือในการ

ปฏิบัติการพอสมควรกับเงินงบประมาณที่มีน้อยนิด และได้ถ่าย

ทอดความรู้เร่ืองการจัดการห้องปฏิบัติการให้กับนิสิตซ่ึงทำหน้าท่ี

เป็นนิสิตช่วยงานรวมทั้งการผลิตไวน์จากผลไม้ไทยหลายชนิด

จนนิสิตนำไปทำดื่มเองได้ดี ในช่วงนั้นข้าพเจ้ามีความสุขมากที่

ได้สอนนิสิตทั้งที่อายุน้อย และมาก ข้าพเจ้ามักเข้ากรุงเทพฯใน

วันหยุดเพ่ือหาซ้ือหนังสือและขนข้ึนรถไฟมาให้กับนิสิตอยู่เสมอ

เพราะสมัยน้ันการส่ังซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุดยังไม่สะดวกเหมือน

ทุกวันนี้  นอกจากนั้น ยังได้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ดูแลนิสิตใน

หอพักด้วย  นิสิตสมัยนั้นไม่ค่อยดื้อและไม่นอนดึกเหมือนนิสิต

สมัยน้ี ว่านอนสอนง่ายกว่ามาก ข้าพเจ้ามีเพ่ือนอาจารย์หลายคน

ท่ีพิษณุโลกท่ีสนิทกันแม้ว่าจะเป็นอาจารย์คนละคณะก็ตาม เช่น

อาจารย์ปาน พ่ึงสุจริต  อาจารย์ณัฐพงษ์ เจริญพิชย์ อาจารย์สุนันทา

โสรัจจ์ และทั้งหมดได้ย้ายมาที่ประสานมิตรในเวลาใกล้เคียงกัน

 เมื่อได้ย้ายมาที่ประสานมิตรโดยได้รับความกรุณาของ

ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ที่อนุมัติการย้าย ด้วยเห็น

ความจำเป็นในครอบครัวของข้าพเจ้า เป็นการแลกอัตรากับอาจารย์

ที่อยู่ประสานมิตรที่ต้องการย้ายไปพิษณุโลก ในขณะนั้นมีรอง

ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ เป็นคณบดี และ

อาจารย์สมศักดิ์ แสนสุข เป็นหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา  

 เม่ือมาทำงานท่ีประสานมิตรก็ต้ังใจเช่นเดิมว่าจะทำงาน

ให้ดีท่ีสุด  แม้ว่าจะลำบากกว่าตอนอยู่ท่ีพิษณุโลกบ้างในด้านการ

เดินทางไปทำงานจากท่ีพักท่ีอยู่ท่ีสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ

แต่เพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและครอบครัวก็ไม่เป็นไร

ข้าพเจ้าถูกกำหนดให้สอนวิชาชีววิทยาให้กับนิสิตในหลักสูตร

วทิยาศาสตร์บัณฑิตรุ่นแรกของภาควิชาชีววิทยา แม้ว่าข้าพเจ้าจะ

จบทางจุลชีววิทยามาก็ไม่มีโอกาสได้สอนวิชาจุลชีววิทยาในตอน

แรก เพราะมีอาจารย์เจ้าของวิชาน้ีแล้ว และเม่ือได้ศึกษาหลักสูตร

ชีววิทยา เห็นว่ามีวิชาอิมมูโนโลยี และวิชาพาโธเจนิค แบคทีริโอโลยี

ซึ่งเป็นวิชาในหลักสูตรแต่ไม่เคยเปิดสอนเลย จึงได้ขอเปิดสอน

ทั้ง ๒ รายวิชานี้เป็นวิชาเอกเลือก ในสมัยนั้นใครขอเปิดสอนก็

ต้องสอนเองคนเดียว สอนท้ังบรรยายและปฏิบัติการ มีนิสิตสนใจ

มาเรียนมากเพราะเป็นวิชาใหม่ ผลการสอนท่ีภูมิใจมากไม่ลืมเลย

ก็คือ ลูกศิษย์สามารถสอบแข่งขันเข้าทำงานในองค์การเภสัชกรรม

ได้ โดยการชนะนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงปัจจุบันก็มี

ตำแหน่งที่ดีในองค์การเภสัชกรรม  ต่อมาข้าพเจ้ายังได้สร้างวิชา

ใหม่คือ วิชาจุลชีววิทยาทางอาหารซึ่งเป็นวิชาที่ชอบที่สุด และ

อีกวิชาหน่ึงคือ จุลชีววิทยาทางดิน เป็นวิชาเอกเลือกในหลักสูตร

ชีววิทยาเช่นกัน  เพื่อเป็นทางเลือกให้นิสิตได้ใช้เมื่อไปทำงาน

ซ่ึงท้ังหมดน้ีมีท้ังบรรยายและปฏิบัติการท้ังส้ิน นิสิตรุ่นละประมาณ

๑๕ ถึง ๒๐ คน  ท้ังเช้าและบ่ายทุกวันข้าพเจ้าจะอยู่กับนิสิตชุด

เดียวกัน และยังเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการวิจัยของนิสิตด้วยเน่ือง

จากมีรายวิชาปัญหาพิเศษในหลักสูตร  ซ่ึงบางรุ่นจะดูแลนิสิตทำ

วิจัยถึง ๗ คน จึงต้องหาวิธีช่วยตัวเองในการดูแลงานวิจัยของนิสิต

ได้ง่ายข้ึนโดยการให้ทำงานวิจัยในเร่ืองเดียวกัน วิธีเดียวกัน แต่ใช้

พืชและสารคนละชนิด ใช้เช้ือทดสอบหมู่เดียวกัน เน่ืองจากเป็น

นิสิตระดับปริญญาตรีไม่สามารถวิจัยในระดับลึกได้มากนักซึ่ง

เป็นผลดีที่ทำให้ได้งานวิจัยที่ใหญ่ขึ้น  ถามว่าการทำวิจัยในสมัย

นั้นมีภาระงานหรือไม่  ข้าพเจ้าตอบได้แต่เพียงว่าไม่มีสนับสนุน

ไม่มีการคิดภาระงานใดๆทั้งสิ้น เวลาให้ความดีความชอบก็เป็น

ของคนอื่นเสมอ  ที่ข้าพเจ้าทำไปก็เพราะใจรักที่จะทำ และทำ

เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์วิจัย  ในขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็

ได้พยายามเขียนเอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยา

ทางอาหารและตำราเรื่อง ปฏิบัติการแบคทีเรียทางการแพทย์ 

โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีใช้เงินส่วนตัวท้ังส้ิน  ความพยายามในเร่ือง

เหล่านี้ประสบผลสำเร็จในปี ๒๕๒๗  จึงได้เสนอขอตำแหน่ง

ทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ และน่าจะเป็นรายแรก

ของภาควิชาท่ีเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จากการทำผลงานทางวิชาการ

(ในสมัยก่อนหน้านี้ อาจารย์เมื่อทำงานระยะหนึ่ง เงินเดือนถึง 

ก็จะได้โดยอัตโนมัติ)  ซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งปีกว่าๆ จึงทราบ

ผลการขอตำแหน่งทางวิชาการ  ผลงานที่เกิดขึ้นได้เผยแพร่ไป

ในวงการได้รับความนิยม จนเด๋ียวน้ีก็ยังถามหากัน แต่ไม่มีเวลา

ทำใหม่แล้ว  ต่อมาข้าพเจ้าก็ติดลมบนลงมือเขียนเอกสารคำสอน

รายวิชาอ่ืนอีก ได้แก่ จุลชีววิทยาทางดิน คราวน้ีไม่จ้างพิมพ์แล้ว

หัดพิมพ์เองโดยซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใช้เอง ใช้เวลาพิมพ์ตอน

กลางคืนหลังลูกนอนแล้ว จนถึงเท่ียงคืน ตีหน่ึง เวลาทำงานมัก

ลืมเวลาเสมอ  ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โดยการถามผู้รู้ตลอด

การฝึกทักษะด้วยและได้งานด้วยทำให้สามารถพัฒนาตนเองไป

อีกระดับหนึ่ง ข้าพเจ้าทำงานวิจัยอีกหลายเรื่อง จนขอตำแหน่ง

ทางวิชาการได้ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในปี ๒๕๓๓  สมัยนั้น

ยังไม่มีเงินค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ แต่ก็อยากทำ สามารถ

คุยกับเพื่อนฝูงได้ว่ามีผลงานวิชาการ และท้ายที่สุดก็เขียนตำรา

เรื่องจุลชีววิทยาสุขาภิบาล  อีก ๑ เล่ม  แล้วเสร็จหลังการเปิด

สอนรายวิชานี้ประมาณ ๓ ปี  แต่ยังไม่ได้ใช้เสนอขอตำแหน่ง

ทางวิชาการต่อ จะเห็นว่าการได้ทำงานร่วมกับนิสิตด้วยการเป็น

ท้ังผู้สอนและท่ีปรึกษางานวิจัย และการทำงานหนัก ทำให้สามารถ

ทำผลงานได้ผลดี และยังทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์

กับศิษย์ท่ีดีด้วย มีแรงผลักดันซ่ึงกันและกันตลอด  แม้ในปัจจุบัน

ก็ยังนึกถึงกันอยู่เสมอ เมื่อมีงานศิษย์เก่า บัณฑิตเหล่านี้ก็มา
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ร่วมงานและสนับสนุนทุนการศึกษากับน้องๆ ท่ีขาดแคลนตลอดมา

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกที่ดีต่อสถาบันและลูกศิษย์

เสมอมา กำลังใจอยู่ที่การได้เห็นลูกศิษย์ได้ดี มีงานทำ ที่เล่ามา

เพ่ือเรียนอาจารย์รุ่นหลังว่าอย่ากลัวงานหนัก ขอให้ต้ังใจจริงก็จะ

ประสบความสำเร็จได้

 เม่ือประมาณปี ๒๕๓๓ ข้าพเจ้าได้ร่วมกับรองศาสตราจารย์

บัญญัติ สุขศรีงาม ซ่ึงอยู่ท่ีวิทยาเขตบางแสน และเป็นเพ่ือนร่วมรุ่น

ในระหว่างการเรียนระดับปริญญาโทท่ีเกษตรศาสตร์ด้วยกัน ช่วยกัน

ร่างหลักสูตรและเสนอหลักสูตรจุลชีววิทยาพร้อมกับการขอตั้ง

ภาควิชาจุลชีววิทยาข้ึน ข้าพเจ้าได้ถูกอาจารย์ในภาควิชาชีววิทยา

หลายคนต่อต้านมากเพราะเกรงว่าจะทำให้มีภาระงานสอนวิชา

พื้นฐานมากขึ้น กลัวว่าจะถูกแบ่งงบประมาณไปบ้าง ก็ไม่เข้าใจ

ว่าทำไมจึงคิดเช่นนี้ ซึ่งมีผลกระทบต่อนิสิตจุลชีววิทยารุ่นแรกๆ

ที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดหลักสูตร  แต่ยังมีอีกอุปสรรคอีกมาก 

ในตอนแรกผลปรากฎว่าสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ตั้งภาควิชา

จุลชีววิทยาท่ีวิทยาเขตบางแสน ท้ังๆท่ีปกติแล้วการจัดต้ังภาควิชา

จะให้ตั้งที่วิทยาเขตประสานมิตรเสมอมา  แต่ครั้งนี้ไม่ยอมให้ตั้ง

ภาควิชาหรือแม้กระท่ังการเปิดสอนหลักสูตรน้ีท่ีวิทยาเขตประสานมิตร

ด้วย ซ่ึงแม้ในปัจจุบันข้าพเจ้าก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุอันใด

จึงเปิดสอนที่ประสานมิตรไม่ได้ ขณะที่ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัย

พยายามสนับสนุนให้มีหลักสูตรใหม่ๆ ท่ีทันสมัยทันความต้องการ

ของสังคม อย่างไรก็ตาม เม่ือมีการแยกวิทยาเขตไปเป็นมหาวิทยาลัย

ใหม่ ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติมหาวิทยาลัยอีกคร้ังหน่ึงในการเปิดสอน

หลักสูตรจุลชีววิทยาโดยไม่ตั้งภาควิชาก็ได้ เพราะความต้องการ

ทีแ่ท้จริงของข้าพเจ้าก็คือ อยากผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้าน

จุลชีววิทยาที่เข้มแข็งเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

ในยุคอุตสาหกรรมอาหารและอ่ืนๆท่ีมีความต้องการนักจุลชีววิทยา

มากเพียงเท่าน้ัน  ไม่ใช่เรียนเพียงแค่วิชาเอกเลือกเพียงแค่ ๒-๓

วิชาเท่านั้น  ซึ่งไม่เพียงพอต่อการไปปฏิบัติงานวิชาชีพ ในที่สุด

ด้วยความดื้อของข้าพเจ้าก็ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนได้ในปี

๒๕๓๔ ดังน้ัน หลักสูตรจุลชีววิทยาจึงยังคงอยู่ในภาควิชาชีววิทยา

จนถึงปัจจุบันน้ี และบัณฑิตท่ีจบไปก็มีงานทำและมีคุณภาพเป็น

ที่ยอมรับในสังคมมาตลอด มีผู้ประกอบการและเพื่อนอาจารย์ที่

อยู่มหาวิทยาลัยอ่ืนมาขอตัวบัณฑิตอยู่เสมอ ซ่ึงสะท้อนความต้องการ

ของสังคมและคุณภาพของบัณฑิตจาก มศว ที่ไม่น้อยหน้าใคร  

แม้ในรุ่นปีการศึกษา ๒๕๔๙ ก็ได้งานทำร้อยละ ๑๐๐ และการ

สอบแข่งขันเข้าเรียนต่อที่สถาบันอื่นก็สู้เขาได้เสมอ เหตุการณ์

นี้ก็สามารถสะท้อนอะไรได้เหมือนกัน ขอให้ผู้อ่านคิดเอาเอง

 ท่านเช่ือไหมว่า แม้ว่าข้าพเจ้าจะทำงานอย่างเต็มท่ีไม่เคย

ลาพักผ่อนเลย (แม้จนปัจจุบันก็ไม่เคยลาพักผ่อน) เพราะมีงานที่

อยากทำอยู่ตลอดเวลา  เวลาปิดภาคเรียนก็เร่งเขียนหนังสือและ

ทำวิจัย จนลูกๆถามว่า ปิดเทอมไม่เห็นมีใครมาทำงาน ทำไม

คุณแม่ต้องมา ก็ตอบลูกไปว่า เพราะแม่มีงานท่ีต้องทำ จึงต้องมา

แต่อย่างนี้ก็ตาม การทำงานช่วงที่อยู่คณะ ๒๑ ปี จำได้ว่าได้ ๒ 

ขั้นแค่ ๒ ครั้ง  แต่ก็ไม่เคยคิดท้อถอย คิดเพียงว่าใครไม่เห็น 

เทวดาฟ้าดินก็เห็น ทำดีต้องได้ดีแน่นอน ช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง  

ข้าพเจ้าไม่เคยคิดทำร้ายมหาวิทยาลัยอย่างที่เห็นอาจารย์บางคน

ทำในปัจจุบัน ท่ีมีการเขียนดูถูกสถาบันท่ีตนเองได้เงินเดือนไปใช้

และทำลายชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในที่สาธารณะ   

 เรื่องของคน ข้าพเจ้าคิดว่าทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

คนที่มีทัศนคติเชิงลบ จะคิดอะไรเป็นลบหมด ทำให้ไม่สามารถ

สร้างความเจริญให้สถาบันได้ แม้กระท่ังตนเองก็ตาม ท่ีร้ายกว่าน้ัน

ก็จะทำร้ายสถาบันด้วย ส่วนข้าพเจ้าแม้จะมีความไม่เข้าใจผู้บริหาร

ในสมัยน้ัน ก็ไม่เคยคิดนำมารวมกับสถาบัน  พยายามทำให้ดีท่ีสุด

ต่อไป เก็บข้อมูลการทำงานของตนเองไว้เพื่อเป็นเกราะป้องกัน

ตนเอง

 ในปี ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗ ข้าพเจ้าเร่ิมมาทำงานเป็นกรรมการ

สภาคณาจารย์ ด้วยจุดประสงค์ท่ีจะทำงานเพ่ือส่วนรวม หลังจาก

ท่ีงานประจำเร่ิมลงตัว และเร่ิมมีอาจารย์จากวิทยาเขตอ่ืนมารวม

อยู่ท่ีประสานมิตร มาช่วยกันสอนหลายรายวิชาท่ีข้าพเจ้าสอนอยู่

จึงเป็นการสอนเป็นทีม  ข้าพเจ้าเริ่มหันมาเรียนรู้อย่างอื่นบ้าง

เมื่อศึกษาหน้าที่ของสภาคณาจารย์ ก็พบว่ามีหน้าที่ให้คำปรึกษา

ในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือทำงานตามท่ี

มหาวิทยาลัยมอบหมาย  ในปัจจุบันข้าพเจ้าไม่ทราบว่าทำหน้าท่ี

เหล่าน้ีหรือเปล่า ในสมัยน้ันรองศาสตราจารย์เฉลิมศักด์ิ สุภาผล

เป็นประธาน ข้าพเจ้าเป็นรองประธานกรรมการได้ช่วยมหาวิทยาลัย

ในการจัดระเบียบของร้านอาหารในมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการ

อย่างถูกสุขลักษณะตามหลักวิชา และได้ตรวจสอบคุณภาพของ

อาหารอยู่เสมอโดยให้เป็นการฝึกปฏิบัติของการเรียนการสอน เป็น

การช่วยมหาวิทยาลัยทำงานเพื่อส่วนรวมที่ทุกคนต้องใช้บริการ

กว่าจะสำเร็จก็ต้องเปลี่ยนที่จอดรถอยู่เสมอเพราะต้องผจญภัย

พอสมควร นอกจากน้ี สภาคณาจารย์ยังได้เร่งผลักดันให้รัฐกำหนด

ค่าตอบแทนของตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์จนประสบความ

สำเร็จ  ทำให้มีค่าตอบแทนดังกล่าวจนทุกวันนี้  ในปี ๒๕๔๐- 

๒๕๔๑  ข้าพเจ้ามีโอกาสเป็นกรรมการสภาคณาจารย์อีกคร้ังหน่ึง

และได้เรียนรู้ว่าการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการน้ัน

จะดีหรือไม่ดี เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือไม่ ขึ้นอยู่ที่ตัว

ประธาน รองประธาน และเลขาธิการ  หากเป็นผู้ท่ีไม่มีจิตอาสา

ในการทำงาน และไม่มีงานในหน้าท่ีของตนเองท่ีสมบูรณ์แล้วจะ

ส่งผลเสียกลายเป็นฝ่ายค้านในมหาวิทยาลัย ต่อมาในปี ๒๕๔๕
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ข้าพเจ้าได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท

คณาจารย์ ซึ่งได้โอกาสในการเรียนรู้หลายอย่างจากการร่วม

ประชุมสภามหาวิทยาลัยท้ังความรู้ทางด้านวิชาการและบริหาร และ

ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ร่วมเป็นกรรมการร่างพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับ ในการนี้ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องการ

เมืองในมหาวิทยาลัยมากทีเดียว  

 เมื่อมีการนำระบบการประกันคุณภาพเข้ามาในปี 

พ.ศ.๒๕๓๙ ข้าพเจ้าได้ศึกษาในเร่ืองน้ีอย่างจริงจัง และดีใจมาก

ว่าคงจะมีความเป็นธรรมเกิดข้ึนเป็นรูปธรรมจากการท่ีมีการกรอก

ภาระงาน แม้ว่าการคิดภาระงาน หลายจุดก็ยังไม่เป็นธรรม  เช่น

การที่ไปร่วมร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับซึ่งใช้เวลา

มากมาย แต่หัวหน้าภาคให้คะแนนเท่ากับการไปน่ังต้อนรับเจ้าชาย

ญ่ีปุ่นในหอประชุมเพียงคร่ึงวัน  แต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ไม่ได้

ร้องเรียนอะไร ถือว่ามีโอกาสเข้าไปเรียนรู้จากการเข้าไปทำงาน

ก็มีค่ามากกว่าคะแนนแล้ว แม้จะไม่เป็นธรรมเม่ือได้รับมอบหมาย

ให้ทำงานด้านเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) ทั้งในระดับ

ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยก็ยังยินดีทำให้ ซึ่งการทำงาน

ตรงน้ี ต้องทำความเข้าใจกับคณาจารย์เป็นจำนวนมาก เน่ืองจาก

เป็นเรื่องใหม่ ต้องฝึกตัวเองในการเขียน SAR  ให้ดีและต้องมี

การประชาพิจารณ์ด้วย 

 เมื่อ  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ 

ตั้งเจริญ เป็นอธิการบดี ข้าพเจ้าได้รับเกียรติจากท่านขอให้ช่วย

ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ในช่วงนี้เป็น

ช่วงที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมาย เนื่องจากไม่เคยเป็น

หัวหน้าภาค รองคณบดี หรือคณบดี ตามลำดับข้ันเหมือนคนอ่ืนๆ

แถมยังมีปัญหาสารพัดท่ีต้องแก้อย่างเร่งด่วนมากมาย เร่ืองใหญ่มาก

เรื่องหนึ่ง คือ เรื่องความไม่พร้อมของหอพักที่องครักษ์ในการ

นำนิสิตชั้นปีที่ ๑ ทุกคณะไปเรียนที่นั่นตามนโยบายของสภา

มหาวิทยาลัย ปัญหาการเตรียมการให้อาจารย์ผู้สอนไปสอนท่ีน่ัน

การได้รับคำปรามาสจากผู้ไม่หวังดีเป็นแรงกระตุ้นอย่างดีในการ

แก้ปัญหา ทำให้คิดอย่างเดียวว่าต้องทำให้ได้ ความเร่งด่วนใน

การต้องแก้ไขปัญหาทำให้ข้าพเจ้าไม่ต้องคิดอะไรมาก  คิดอย่าง

เดียวว่าต้องมุ่งม่ันทุ่มเทกำลังกายและใจมากมาย  จากการท่ีไม่เคย

ไปสอนท่ีองครักษ์เลย ก็ไปเกือบทุกวัน การไปท่ีองครักษ์ในทุกวัน

นี้จึงไม่รู้สึกว่าไกลเลย ทุกซอกทุกมุมสำรวจมาหมด จากการที่ได้

รับคำแนะนำอยู่เสมอจากอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ

(ที่กรุณาแต่งตั้งให้ข้าพเจ้ามาทำหน้าที่นี้) และจากประสบการณ์

ชีวิตที่อยู่หอพักมาตลอดในช่วงการศึกษา (ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้

ข้าพเจ้าได้รับตำแหน่งน้ี) และจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ยุทธศาสตร์  ซ่ึงมีความสำคัญอย่างย่ิง  ในการเรียนรู้ร่วมกันของ

รองอธิการบดีและประธานยุทธศาสตร์ทำให้ในที่สุดก็สามารถ

แก้ไขปัญหาเร่ืองหอพักได้สำเร็จ ข้าพเจ้าได้จัดระเบียบหอพักใหม่ 

นิสิตมีระเบียบวินัยมากข้ึน การแยกหอพักชายไปอยู่คนละด้านกับ

หอพักหญิง ทำให้เป็นสัดส่วนดีข้ึนมาก การกำหนดเวลาเข้า-ออก

หอพักเพื่อความปลอดภัยของนิสิตซึ่งสำคัญอย่างยิ่ง ขณะนี้ไว้

วางใจได้ว่าหากนิสิตทำตามระเบียบของหอพักทุกอย่างจะมี

ความปลอดภัยมากท่ีสุด ในการไปเรียนรู้ร่วมกันท่ีองครักษ์นิสิต

จะมีเพื่อนต่างคณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีสุขภาพแข็งแรง

จากการออกกำลังกาย เล่นกีฬา มีอากาศบริสุทธ์ิหายใจ นอกจากน้ัน

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนหรือท่ีนิสิตจัดกัน

เอง จะทำให้นิสิตโตขึ้น ได้เรียนรู้มากขึ้นและมีความรับผิดชอบ

ในตนเองมากข้ึน ส่วนองค์กรนิสิตก็มีการปรับให้ความเข้มแข็งข้ึน 

ข้าพเจ้าได้ขอร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรต่างๆ ช่วยกันดูแล

นิสิตทุกด้าน ทั้งการวางแผน การบริหารจัดการ การดำเนินการ

และการประเมินผล  และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างการทำงาน องค์กรใดที่มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพก็จะ

ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เช่นเดียวกับ

อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่า การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

กิจกรรมนั้นเป็นงานที่หนักเหมือนกับอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรือ

วิชาการ จึงได้ขอให้มีภาระงานเท่ากับ ๒ หน่วยกิต หรือเท่ากับ 

๓๐ ภาระงานต่อภาคการศึกษา  

 ข้าพเจ้าสนับสนุนให้นิสิตออกงานกาชาดทุกปี เป็น

การพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะหรือจิตอาสา เป็นการฝึกภาคสนาม

ที่นิสิตทุกคณะมีส่วนรายได้ที่ได้นิสิตได้นำขึ้นทูลเกล้าถวาย

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  มาตลอด

นอกจากนั้นยังได้จัดค่ายอัตลักษณ์นิสิต มศว เพื่อให้นิสิตเป็น

ผู้ที่มีอัตลักษณ์ของนิสิต มศว ๘ ประการ คือ  คิดเป็นทำเป็น   
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หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะ

สื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์

และศิลป์  ซึ่งรวมพลังจากอาจารย์จากทุกคณะมาช่วยกันดูแล

นสิิตปีท่ี ๑ ถึงกว่า ๓,๔๐๐ คน  ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน

ที่มีส่วนร่วมในงานนี้ทุกปีด้วย  หากไม่มีท่านคงสำเร็จได้ยาก   

ทกุอย่างสำเร็จได้ด้วยน้ำใจจากท่าน จะเห็นว่าอาจารย์ที่มีความ

เป็นครูยังมีจำนวนมากในสถาบันแห่งนี้ ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่จน

ครบวาระ ๔ ปี  การทำงานของข้าพเจ้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

ในภาพรวมการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้บริหารชุดนี้ มีการ

เปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้น ที่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน คือ 

การเกิดโครงสร้างทางกายภาพมากมาย  ซึ่งอาจจะดูไม่สวยงาม

ในระยะนี้ เพราะมีการก่อสร้างมากมาย อาจเกิดความไม่สะดวก

แต่ในอนาคตเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะเกิดความ

สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย  ผู้บริหารชุดต่อไปคงสบายข้ึนมาก

งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนแบบก้าวกระโดดทุกปี คงเป็นเคร่ืองสะท้อน

วิสัยทัศน์และการบริหารของอธิการบดีในยุคนี้ได้  สิ่งที่เห็นได้

ชัดอีกอันหน่ึงก็คือ มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับชุมชนมากข้ึน

จนชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นที่

จังหวัดสระแก้ว น่าน และอุตรดิตถ์ ท่านอธิการบดีทำงานหนักมาก

เป็นศิษย์เก่าที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่ข้าพเจ้าเคยรู้จัก

 เม่ือมารับหน้าท่ีในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการใน

วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซ่ึงเป็นวาระท่ี ๒ ของ ศาสตราจารย์

ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ข้าพเจ้าก็เหมือนต้องเริ่มต้นใหม่ในงานใหม่

เร่ิมจากการพบว่าหลักสูตรมากมายของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ

สกอ.ปี ๒๕๔๘  บางหลักสูตรไม่เคยปรับปรุงมานานมาก จำนวน

นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษามีจำนวนลดน้อยลงมาก คุณภาพการ

เรียนการสอนในบางหลักสูตรมีปัญหาจนนิสิตร้องเรียน มีนิสิต

พ้นสภาพจำนวนมาก  การประเมินคุณภาพทางด้านการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญยังเป็นปัญหาเนื่องจากอาจารย์

บางส่วนยังไม่พัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างจริงจัง ยังสอน

แบบเดิมๆ สอนคนเดียว ความเอาใจใส่ในต่อนิสิตยังน้อย ทำให้

นิสิตไม่พบอาจารย์ท่ีปรึกษา การแนะนำในเร่ืองต่างๆ ให้กับนิสิต

จึงเป็นเรื่องยาก

 อาจารย์บางส่วนยังไม่ทำวิจัย ยังไม่ทำผลงานทางวิชาการ

ทำให้มีตำแหน่งทางวิชาการน้อย มหาวิทยาลัยพยายามกระตุ้นให้

มีวิจัย มีการให้ทุนวิจัยมากข้ึนก็ตาม จากในสมัยท่ีข้าพเจ้าทำผล

งานไม่เคยมีการสนับสนุนเลยแต่ก็ยังทำวิจัย แต่ในสมัยนี้แม้

สนับสนุนมากก็ยังไม่ประสบความสำเร็จท่ัวถึง การวิจัยของอาจารย์

จะทำให้นิสิตทุกระดับวิจัยง่ายข้ึน การควบคุมดูแลการทำปริญญา

นิพนธ์ของอาจารย์อย่างใกล้ชิด จะทำให้นิสิตจบการศึกษาตาม

แผนการเรียนของแต่ละหลักสูตร 

 ข้าพเจ้าได้ขอความร่วมมือในการปรับปรุงหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปของหลักสูตรต่างๆ ใหม่เพราะจากการเข้าไปศึกษา

ปรัชญาของการศึกษาทั่วไป พบว่าของเดิมนั้นยังต้องปรับปรุง

ขณะเดียวกันทุกมหาวิทยาลัยได้มีความตื่นตัวในเรื่องนี้กันมาก

จึงถือโอกาสปรับปรุงรายวิชาให้มีความบูรณาการมากขึ้น และ

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาใหม่ให้ เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวิจัยในชั้นเรียน มีการใช้ไอทีมาช่วยใน

การเรียนการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีระบบ A Tutor อยู่แล้ว

คงต้องขอให้อาจารย์ผู้สอนใช้ให้เป็นประโยชน์ อีกท้ังมหาวิทยาลัย

ก็มีแรงจูงใจ หากอาจารย์สามารถผลิต courseware ได้โดยมี

เนื้อหาอย่างน้อย ๕ ประเด็น มี ระบบ A Tutor มีการประเมิน

การเรียนการสอนโดยนิสิต  มีการประเมินจากคณะกรรมการ

ประเมินท่ีมหาวิทยาลัยต้ังข้ึน  เม่ือผ่านการประเมินแล้วก็จะได้

รับรางวัลไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท  ทราบว่าขณะนี้ได้มีผู้มีโอกาส

รับรางวัลแล้ว  และขณะนี้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็ได้ปรับปรุง

เสร็จแล้วโดยเพิ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของอาจารย์

หลายท่าน  จากผู้ท่ีเป็นนายอินทร์ปิดทองหลังพระอีกจำนวนหน่ึง

ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการและในสภามหาวิทยาลัย ขอขอบคุณ

ทุกท่าน เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๒

 สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าไปดำรงตำแหน่ง

รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ นี้ 

แน่นอนอย่างยิ่งก็คงต้องศึกษางานใหม่ และสิ่งเร่งด่วนที่ต้องทำ

คือ เรื่องไปเร่งการออกข้อบังคับที่ยังค้างอยู่เป็นจำนวนมาก 

เร่ืองการพัฒนาบุคลากร และเร่ืองอ่ืนๆ ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นโอกาสท่ีดี

ที่จะได้เรียนรู้เรื่องงานบริหารงานบุคคลเพิ่มขึ้นอีก ๑ งานของ

การเป็นผู้บริหาร ถามว่าจะทำได้แค่ใหน คำตอบคือ ยังไม่คิด 

คิดอย่างเดียวว่า เป็นงานที่ท้าทายและต้องทำงานอย่างเต็มที่ 

พิสูจน์ตัวเองเพราะคงมีเวลาเหลือน้อยเต็มทีที่จะทำงานใน

มหาวิทยาลัยต่อไป  การที่มีโอกาสได้ทำงานเพื่อผู้คนส่วนใหญ ่

จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าภาคภูมิใจ เม่ือมีการกำหนดเกณฑ์ภาระงานข้ันต่ำ

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินตามพันธกิจที่สกอ.ที่ได้กำหนดไว้ว่า

อาจารย์มีพันธกิจ ๔ ประการ คือ สอน วิจัย บริการวิชาการ และ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีภาระงาน ๓๕ ภาระงานต่อสัปดาห์

แต่มหาวิทยาลัยได้กำหนดภาระงานขั้นต่ำเพียง ๓ งานเท่านั้น

คือ สอน วิจัย บริการวิชาการ ท่ีแต่ละบุคคลควรทำอยู่แล้วแต่ก็

มีอาจารย์บางส่วนไม่พอใจ มีการฟ้องร้องอธิการบดี นายกสภา

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยว่ากำหนดภาระงานที่ไม่เป็น
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ธรรม โดยไม่คำนึงถึงว่าหากอาจารย์ทุกคนทำหน้าที่ของตนเอง

ดีแล้ว คงไม่จำเป็นต้องกำหนดอย่างน้ี  เพราะทุกคนเข้ามาทำงาน

เป็นอาจารย์ต้องมีภาระงานที่รู้กันอยู่แล้ว แต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่

ถูกละเลยกันมานานแล้ว เม่ือมีการนำมาทำใหม่ให้ถูกต้อง  ก็ฟ้อง

ศาลปกครอง อย่างน้ีจะเป็นต้นแบบให้กับนิสิตได้อย่างไร  ไม่พอใจ

ใครก็คิดว่าเป็นอย่างน้ันอย่างน้ีแล้วแสดงความคิดเห็นไปท่ัว จนทำให้

เกิดความเข้าใจผิดและทำความเสียหายต่อผู้อื่นมากอันเนื่องมา

จากการสร้างข้อมูลเป็นเท็จ แต่พอมีคำวินิจฉัยว่าสภามหาวิทยาลัย

ทำถูกต้องแล้ว มีการเผยแพร่ประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  สังคม

จะได้ทราบความจริง  ก็ฟ้องร้องอีกว่าหม่ินประมาทเรียกค่าเสียหาย

ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่หวังดีต่อมหาวิทยาลัย เพราะทำให้ผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเสียเวลาในการเตรียมข้อมูลชี้แจง

ทำให้งานอ่ืนต้องล่าช้าออกไปโดยไม่จำเป็น  จริงๆ แล้วผู้ถูกกล่าว

หาก็สามารถฟ้องร้องกลับได้ แต่ที่ไม่ทำ เพราะมันเป็นเรื่องที่

เสียเวลา เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ได้อีกมากมาย

 สุดท้ายขอเรียนว่า ข้าพเจ้ามีความรักและผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมากแม้ว่างานจะเปลี่ยนไป ผู้คน

ก็เปล่ียนไป มาแล้วก็ไป แต่ไม่เคยเปล่ียนความต้ังใจของข้าพเจ้า

ก็คือ ต้องทำงานให้เต็มความสามารถ เพื่อ การศึกษาคือความ

เจริญงอกงาม ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเรา เป็นศรีสง่า

มหานคร ของประเทศชาติตลอดไป ขอขอบคุณทุกท่านท่ีอ่านจนจบ 

สวัสดี
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มศว ๖๐ ปี
ศ รี ส ง่ า ม ห า น ค ร

ความผูกพันที่ผมมีต่อมหาวิทยาลัย
    • การเริ่มต้น

    • ที่วชิรพยาบาล

    • ที่คณะแพทยศาสตร์

    • รอยต่อระหว่างคณะและมหาวิทยาลัย

    • ช่วยงานมหาวิทยาลัยเต็มตัว

การเริ่มต้น
 ในตอนต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๘  ผมจบแพทย์ฝึกหัดจาก

วชิรพยาบาล และตัดสินใจเดินทางไปทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุนที่

จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงเป็นจังหวัดท่ีมีปัญหาขาดแคลนแพทย์มากท่ีสุด

แห่งหนึ่งในขณะนั้น และได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัด

ชัยภูมิเป็นเวลา ๔ ปีเต็ม (ในขณะน้ันบังคับให้แพทย์ใช้ทุน ๒ ปี)

ต่อมาได้รับทุนจากกระทรวงสาธารณสุขให้มาศึกษาเป็นแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชกรรม (เทียบเท่าปริญญาเอก) ณ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลา ๓ ปี  เม่ือจบการศึกษาได้รับ

การทาบทามจากท่านคณบดี คณะแพทยศาสตร์ในขณะนั้น

(ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ประพฤติ  ธีรคุปต์) ให้มาช่วยกัน

พัฒนาคณะ โดยมีฐานการจัดการเรียนการสอนระดับคลินิกที่

วชิรพยาบาล  ซ่ึงผมมีความคุ้นเคยเป็นอย่างย่ิง เพราะเคยปฏิบัติ

งานเป็นแพทย์ฝึกหัด (Intern) มาก่อนแล้วที่วชิรพยาบาล โดย

ท่านคณบดีกรุณาผมเป็นอย่างสูงท่ีจะช่วยดำเนินการโอนย้ายสังกัด

จากกระทรวงสาธารณสุขมาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพื่อที่จะได้สามารถนับอายุราชการที่มีอยู่แล้ว ๗ ปีต่อไป และ

ไม่ต้องชดใช้ทุนจำนวนหลายแสนบาท แต่ผมคิดว่าถึงแม้การ

กลับมาช่วยพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มศว ในขณะน้ัน จะถือว่า

เป็นการปฏิบัติงานราชการเช่นกันแต่เม่ือไม่สามารถกลับไปทำงาน

ตามสัญญาชดใช้ทุนได้ ผมก็สมควรท่ีจะรับผิดชอบ โดยการชดใช้

เงินทุนการศึกษา และค่าปรับรวมเป็นสองเท่าและสูญเสียอายุ

ราชการจำนวน ๗ ปี เพื่อเป็นการเริ่มต้นที่มีความถูกต้องและ

ชอบธรรม (ในความคิดเห็นของผม) ในการเริ่มต้นทำงานใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่อไป

ที่วชิรพยาบาล
 การที่ผมเข้ารับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ของคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แทนที่จะเป็น

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผม

สำเร็จการศึกษา) ก็ด้วยความคิดและความเชื่อที่ว่าคณะแพทย-

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเพิ่งก่อตั้งได้ยังไม่นานนัก 

น่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมจะได้ใช้ความรู้ความสามารถ

ในการทำงานและพัฒนาคณะให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป และ

ผมก็ได้มีโอกาสทำงานอย่างหนักทั้งการอยู่เวร ในเวลากลางคืนและ

ในวันหยุดราชการโดยต้องนอนอยู่ในห้องทำงาน เพื่อรอการตาม

จากพยาบาลเวรบ่ายและเวรดึก เดือนละประมาณ ๕ - ๑๐ เวร และ

ต้องจัดการเรียนการสอนในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ท่ีวชิรพยาบาล

ท่ามกลางความขาดแคลนอย่างรุนแรง ท้ังทางด้านจำนวนบุคลากร

งบประมาณ และอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ แต่ภาพของนิสิต

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย   บุญยะลีพรรณ)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
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แพทย์ท่ีมีความมุ่งม่ัน ต้ังใจจริง ในการศึกษาเล่าเรียนทำให้ผมและ

เพ่ือนคณาจารย์รุ่นเดียวกันในเวลาน้ัน มีกำลังใจท่ีจะช่วยกันจัดการ

เรียนการสอนอย่างเต็มที่ แม้จะประสบปัญหาต่างๆ นานัปการ

โดยเฉพาะอย่างย่ิงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันระหว่างวชิรพยาบาล

ท่ีสังกัดกรุงเทพมหานคร และคณะแพทยศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงความแตกต่างดังกล่าวได้ขยายตัวจนเป็นท่ี

มาของการจัดต้ังโรงพยาบาลของคณะเอง (ศูนย์การแพทย์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) และต่อมาได้แปรเปล่ียน

เป็นความเห็นท่ีแตกต่างกัน ระหว่างคณะแพทยศาสตร์กับตัว มศว

ในเร่ืองทำเลท่ีต้ังของศูนย์การแพทย์ฯ โดยในขณะน้ันมีอาจารย์แพทย์

เพียงไม่กี่ท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน พยายามที่จะชี้แจง และ

ทำความเข้าใจกับทางมหาวิทยาลัย จนในที่สุดปัญหาก็ยุติลง 

โดยการปลดคณบดีคณะแพทยศาสตร์ในขณะนั้น และให้ศูนย์

การแพทย์ฯ ไปดำเนินการก่อสร้างที่องครักษ์ จ.นครนายก โดย

ที่ผมได้เรียนรู้และประทับเข้าไปในความทรงจำถึงคณาจารย์

คณะแพทยศาสตร์ที่ร่วมทุ่มเทต่อสู้ด้วยกันมา และได้ตระหนัก

ถึงคณาจารย์อีกจำนวนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงจะช่วยคณะเพราะเกรงกลัว

ผลกระทบที่ตนเองอาจจะได้รับ และย้อนกลับมา ทำงานอีกครั้ง

หลังจากศูนย์การแพทย์ฯ ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว

ที่คณะแพทยศาสตร์ มศว
 ในช่วงปลายของความเห็นต่างระหว่างมหาวิทยาลัย

กับคณะแพทยศาสตร์ ผมได้รับทุนรัฐบาลให้ไปศึกษาต่อเป็นแพทย์

ผู้เช่ียวชาญโรคภูมิแพ้ ท่ีสหรัฐอเมริกา (Fellowship in Allergy

and Immunology) เม่ือสำเร็จการศึกษากลับมาแล้ว ก็ได้กลับ

มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หน่วยโรคภูมิแพ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร ์

โดยปฏิบัติหน้าท่ีท้ังทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และได้มีโอกาสทำงานบริหารคร้ังแรก ในตำแหน่งผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ต่อมารับตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา และท่านคณบดี (นายแพทย์ธรรมนูญ  วานิยะพงศ์)

ได้ให้ความไว้วางใจแต่งต้ังเป็นรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ในเวลาต่อมา 

 ในห้วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา ผมได้พยายามที่จะวางแผนรองรับการพัฒนาของ

ศูนย์การแพทย์ฯ ซ่ึงเร่ิมต้นจากไม่มีอะไรเลย โดยประสานขอความ

อนุเคราะห์จากสำนักงบประมาณ โดยเรียนเชิญผู้บริหารสำนัก

งบประมาณมาเย่ียมชมศูนย์การแพทย์ฯ และผมได้จัดเตรียมข้อมูล

พร้อมท้ังเสนอขออนุมัติอัตรากำลังบุคลากรของศูนย์การแพทย์ฯ

ล่วงหน้าไปเป็นเวลา ๑๐ ปี ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจของผม ท่ีได้มี

โอกาสรับใช้ทำงานให้กับคณะของตนเองจนเป็นฐานในการท่ีศูนย์

การแพทย์ฯ  ในวันนี้ มีบุคลากรรวมหนึ่งพันคน และสามารถ

ทำงานดูแลประชาชนชาวนครนายก และจังหวัดใกล้เคียงได้เป็น

อย่างดี     

รอยต่อคณะและมหาวิทยาลัย
 ในช่วงเวลาที่ผมเป็นรองคณบดี เป็นรอยต่อระหว่าง

การทำงานให้กับคณะและทำงานให้กับมหาวิทยาลัย โดยจุดเร่ิมต้น

ได้แก่ การท่ีผมได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทผู้แทนคณาจารย์ และได้มีโอกาสทำงานในตำแหน่งดังกล่าว

มาโดยตลอด ทำให้ผมได้ทราบว่างานของมหาวิทยาลัยมีความ

สำคัญ ไม่ได้ย่ิงหย่อนไปกว่างานของคณะท่ีเราทุ่มเทมาอย่างเต็มท่ี

แต่กลับมีขอบเขตความรับผิดชอบท่ีกว้างขวางมากกว่าท่ีผลกระทบ

ต่อสังคมและชุมชน ในวงกว้างมากกว่า ทำให้ผมเร่ิมตระหนักว่า

ไม่ใช่เพียงคณะเท่านั้นที่เราจะต้องรับผิดชอบในการมีส่วนร่วม

พัฒนา แต่เป็นตัวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เราจะต้อง

เข้าไปช่วยร่วมพัฒนา เพื่อให้มีผลกระทบในทางบวกต่อสังคม

และชุมชนต่อไป

ช่วยงานมหาวิทยาลัยเต็มตัว
 ในช่วงกลางปี ๒๕๔๖ ท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ 

ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ ได้ทาบทามให้ผมช่วยงานในตำแหน่งรอง

อธิการบดีฝ่ายพัฒนาและบริหารทรัพย์สิน หลังจากท่ีได้ปรึกษากับ

ครอบครัวว่า ถ้าไปทำงานในตำแหน่งรองอธิการบดีแล้วเวลาที่

จะมีให้กับครอบครัวและคลินิกส่วนตัว จะได้รับผลกระทบอย่างไร

บ้าง แล้วเมื่อครอบครัว (ภรรยาและลูก ๒ คน) ไม่ขัดข้องแล้ว 

ผมจึงตอบรับท่านอธิการบดีเพื่อเข้าร่วมทีมในการพัฒนามหา-

วิทยาลัยต่อไป

 ประเด็นที่สำคัญมากสำหรับผมและผมรู้สึกเป็นหนี้

บุญคุณมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นอย่างมาก คือ การที่ มศว ได้ให้

โอกาสผมในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ผมได้เรียนรู้ ได้มี

ประสบการณ์และมีความแข็งแกร่งเพ่ิมมากข้ึนเป็นลำดับ ก็เป็น

เพราะมหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสในการทำงานแก่ผมน่ันเอง ผมจึง

ตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ว่า จะทุ่มเททั้งกำลังกายและสติปัญญา 

เพื่อทำงานให้มหาวิทยาลัยอย่างดีที่สุดและตลอดไป 

 ในห้วงเวลา ๖ ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๒) 

สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายท่านได้ให้โอกาส

และกำลังใจตลอดจนความร่วมมืออย่างดีย่ิงทำให้ปณิธานดังกล่าว

ข้างต้นของผมดำเนินต่อเน่ืองมาโดยตลอดตราบเท่าจนถึงทุกวันน้ี

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่กำลังจะมีอายุ

ครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (๒๔๙๒ - ๒๕๕๒)  น้ันได้ผ่านร้อนผ่านหนาว

263



ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลง ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนานัปการจนมา

เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)

มีคณะสาขาวิชาครบทั้งทางด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีนิสิตในความ

รบัผิดชอบร่วมสองหม่ืนคน มีบุคลากรกว่าส่ีพันคน และงบประมาณ

แผ่นดินกว่าสองพันห้าร้อยล้านบาท ทำให้พวกเราชาว มศว ทุกคน

มีความภาคภูมิใจร่วมกัน ณ สถานภาพของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยคงยังต้องมีการพัฒนาเพ่ือรุดไปข้างหน้า

อย่างไม่หยุดย้ังท้ังทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารและการพัฒนาทาง

กายภาพ 

 ความก้าวหน้าส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลัยท่ีผมได้มีโอกาส 

ร่วมในการดำเนินงาน  ได้แก่ 

    ๑. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๑๕ ปี (๒๕๕๒ 

- ๒๕๖๖)  ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ มศว จัดทำแผนโดยมีกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากร

ท้ังสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ กรรมการสภาคณาจารย์

นิสิตปัจจุบัน ตลอดจนศิษย์เก่า  มาร่วมในการจัดทำแผนและ

มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอกด้วย แผน

ดังกล่าวจะเป็นแนวทางที่สำคัญยิ่งสำหรับ มศว ในการพัฒนา

อย่างมีทิศทางและเป็นระบบต่อไป

    ๒. การพัฒนาการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน โดยการ

ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงบประมาณตลอดทั้งปี ไม่ใช่

ประสานเฉพาะในช่วงเวลาการจัดทำงบประมาณเท่าน้ัน ได้มีการ

เตรียมข้อมูลในทุก ๆ ด้าน และเตรียมความพร้อมของบุคลากร

กองแผนงาน ทำให้ มศวของเราได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จำนวน ๙๘๑ ล้านบาท  มาเป็นในปี ๒๕๕๒

ได้รับงบประมาณมากถึง ๒,๕๖๐ ล้านบาท ติดอันดับ ๑ ใน ๕

ของมหาวิทยาลัยท่ีได้รับงบประมาณเพ่ิมข้ึนสูงสุด นอกจากน้ันยังได้มี

การติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน

รายได้ จนทำให้ทุกหน่วยงาน สามารถก่อหน้ีผูกพันครุภัณฑ์ ได้ครบ

หน่ึงร้อยเปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ัน มศว ของเรา ยังได้รับงบประมาณ

สำหรับก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่จำนวนมาก อาทิเช่น อาคาร ๓๐๐

ล้านบาท หลังคณะสังคมศาสตร์ อาคาร ๔๑๐ ล้านบาทหลังคณะ

ศึกษาศาสตร์  อาคารท่ีจอดรถใต้สนามฟุตบอล  อาคารวิทยาลัย

นวัตกรรมส่ือสารสังคม (รวมคณะมนุษยศาสตร์) ริมคลองแสนแสบ

อาคารเรียนรวมหลังหอสมุด อาคารโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

(ฝ่ายมัธยม และ(ฝ่ายประถม) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทย-

ศาสตร์ท่ีองครักษ์ อาคารโรงรียนสาธิต มศว องครักษ์ อาคารเรียน

รวม ๓ คณะท่ีองครักษ์ (คณะพลศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอาหาร และคณะธรรมนิติศาสตร์) อาคารPlaza ข้างธนาคาร

ไทยพาณิชย์ท่ีองครักษ์  อาคารเรียนและปฏิบัติการท่ีโรงพยาบาล

ชลประทาน  และอาคารโพธิวิชชาลัย ท่ีจังหวัดสระแก้ว เป็นต้น 

    ๓. การบริหารบุคคล โดยการประสานขออัตรากำลังทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุนเพ่ิมเติมจากสำนักงบประมาณ โดยในปี

๒๕๕๒ ได้รับอัตราเพ่ิมท้ังส้ิน ๑๒๔ อัตรา และได้มีการทบทวน

อัตราที่ผ่านมาในอดีต ๑๐ ปี มีแนวโน้มว่าจะได้รับการจัดเพิ่ม

เติมอีก ๒๒๐ อัตรา นอกจากน้ันได้มีการประสานช้ีแจงทำความ

เข้าใจต่อ สกอ. และรัฐบาลถึงสถานภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ควรจะได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือน เมื่อข้าราชการได้รับการ

ปรับและได้รับเงินรางวัลประจำปี เป็นต้น

    ๔.  การบริหารวิชาการ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะ

เพิ่มขึ้น เพื่อให้ มศว มีความเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ

และสามารถผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมต่อไป ได้แก่ วิทยาลัย

นานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบาย สาธารณะ สถาบันวิจัยและ

พัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ได้แก ่

คณะธรรมนิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สถาบัน

วิจัยพัฒนาและสาธิตการจัดการศึกษา (โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์)

และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยได้มีการจัดทำหลักสูตรใหม่ จำนวนมาก

ที่มีศักดิ์ศรีทางวิชาการและตรงความต้องการของประเทศ ปรับปรุง

หลักสูตรท่ีมีอยู่แล้วให้มีความทันสมัยมากข้ึน ผลักดันด้านงานวิจัย

ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ 

(Excellence Center) การวางแนวทางจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ทั้งเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรต่างๆ การปรับปรุง การขอตำแหน่ง

วิชาการท่ีมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากข้ึน การให้

ทุนแก่คณาจารย์ไปศึกษาและดูงานต่างประเทศเพ่ิมข้ึน และการให้

การสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการพัฒนาตนเอง

    ๕. การจัดการทรัพย์สิน ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการกำหนด

นโยบายการลงทุน โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่เชี่ยวชาญทางด้านการเงินการคลัง มาช่วยกำหนดนโยบายใน

การดูแลเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคงแต่

ขณะเดียวกันก็ได้รับผลตอบแทนท่ีสูงด้วย มีการทบทวนการต่อ

สัญญาของกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านหนังสือ

ธนาคาร หรือการท่ีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้สถานท่ี ทำให้มหาวิทยาลัย

มีรายได้เพ่ิมกว่าเท่าตัว และในขณะเดียวกัน ก็มีความเป็นระบบ

ระเบียบมากขึ้นด้วย ในการจัดการทรัพย์สิน ได้มีการเตรียมความ

พร้อมสำหรับการจัดสรรหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

เข้าใช้พื้นที่ภายในอาคาร ๓๐๐ และ ๔๑๐ ล้านบาท หลังคณะ

สังคมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ตามลำดับ คาดว่าจะมีรายได้
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ทางวิชาการท่ีมีดุลยภาพระหว่างการหารายได้และความมีศักด์ิศรี

ทางวิชาการปีละหลายสิบล้านบาท เพื่อนำมาพัฒนาบุคลากรทั้ง

สายวิชาการ และสายสนันสนุนวิชาการ ให้เป็นกำลังสำคัญใน

การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

    ๖. การบริการวิชาการ ขณะนี้ มศว มีโครงการบริการวิชา

การแก่ชุมชนและสังคมที่โดดเด่น ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป 

ในนามของ บก. (บริการวิชาการ) ซึ่งมีมากกว่า ๒๐ บก. และ

ได้ทำหน้าที่อย่างดียิ่งในการทำงานบูรณาการข้ามคณะสาขาวิชา

และออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับใช้สังคมอย่างรู้เท่าทัน

ก่อให้เกิดผลดีต่อตัวคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนท่ัวไป

ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนบูรณาการที่ออกปฏิบัติ

งานพร้อมกันหลายคณะ การปรับใช้องค์ความรู้ทางศิลปะดนตรี 

ช่วยแก้ปัญหาของเด็กด้อยโอกาส ผู้ต้องขัง และผู้ป่วยมะเร็ง

ระยะสุดท้ายและโครงการอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก 

    ๗. การเคลื่อนย้ายประชาชนเกษตรกรออกจากพื้นที่ สปก.

องครักษ์ โดยเรียบร้อยไม่มีข้อขัดแย้งหรือปัญหาการประท้วง ทำให้

มศว มีพื้นที่กว่า ๒๐๐ ไร่ เพิ่มเติม ในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต

มศว องครักษ์  สวนพฤกษศาสตร์  และโครงการอื่นๆ อันเป็น

ตัวอย่างที่นำความภาคภูมิใจมาสู่ชาว มศว ทุกคน ที่เราเป็นต้น

แบบในการประสานงานเคล่ือนย้ายประชาชนออกจากพ้ืนท่ีได้เป็น

อย่างดี นอกจากน้ัน มหาวิทยาลัยยังได้น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มาดำเนินการอย่าง

เป็นรูปธรรมในชื่อ “วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย”  ซึ่งกำลังจะเปิดรับ

นิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๒ นี้

    ๘. การดำเนินการโอนย้ายโรงพยาบาลชลประทานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขมาอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยท่ีบุคลากรส่วนใหญ่

กว่าหน่ึงพันคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิง จนกระท่ังมีพระราช

บัญญัติการโอนย้าย ประกาศเม่ือวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ทำให้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีโรงพยาบาลในสังกัด ๒ แห่ง

ด้วยกัน คือ โรงพยาบาลชลประทาน (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันท

ภิกขุชลประทาน และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี) ทำให้ มศว มีความพร้อมมากขึ้น ให้การที่

จะผลิตบัณฑิตแพทย์ และบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่ืนๆ

ออกไปรับใช้สังคมต่อไป 

    ๙. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้มีการจัดตั้งสถาบัน

วัฒนธรรมและศิลปะ ปรับปรุงอาคาร ๓ เป็นอาคารอนุรักษ์ ต้ังช่ือ

ใหม่ว่า อาคารประสานมิตร ซึ่งมีความหมายที่ดียิ่ง เป็นอาคารที่

ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสามารถใช้งานได้จริงในปัจจุบัน

มีความร่วมมือกับนานาประเทศในการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะนานาชาติ มีการเตรียมจัดทำหอ

จดหมายเหตุ ที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  จะมี  Art Gallery,

Art Collection และสถานที่จัดแสดงดนตรี และการแสดงที่มี

คุณภาพ มีการจัดสร้างอาคารหมู่ทรงไทย ท่ีทรงคุณค่าและงดงามย่ิง

ที่ มศว องครักษ์ 

 ตลอดระยะเวลาเกือบ ๒๐ ปี ที่ผมได้รับโอกาสจาก

มหาวิทยาลัยให้เข้ามาทำงาน และได้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในระดับ

ภาควิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ผมมีความภาคภูมิใจ

เป็นอย่างยิ่ง และจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ (Spirit)

โดยใช้ปัญญา (Wisdom) เป็นเคร่ืองมือโดยไม่คำนึงว่าภารกิจน้ัน

จะเป็นหน้าท่ีท่ีจำเป็นต้องปฏิบัติหรือไม่ ขอขอบคุณกัลยาณมิตร

ทุกท่าน ท่ีได้มีโอกาสร่วมทำงานให้กับมหาวิทยาลัยอันเป็นท่ีรัก

ย่ิงของเรา และหวังว่าคงจะได้มีโอกาสทำงานร่วมกันตลอดไป

 ขอขอบคุณครับ
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มศว ๖๐ ปี
ศ รี ส ง่ า ม ห า น ค ร

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีอายุครบ ๖๐ ปี ณ วันท่ี

๒๘ เมษายน ๒๕๕๒  นับจากวันแรกที่ได้รับการสถาปนา 

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๒ กล่าวได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่

มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสง่างาม 

ด้วยคุณูปการจากการทำงานท่ีเข้มแข็ง เสียสละ อดทน ด้วยความ

วิริยะ อุตสาหะ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคลากร 

ทุกๆ คน

 ถ้าจะเปรียบเสมือนเป็นต้นไม้ 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นต้นไม้

 ที่ผ่านภาวการณ์ต่างๆ มานาน

 เจริญเติบโต ยืนหยัด แผ่กิ่งก้านสาขา

 ได้เป็นหลักพักพิงให้แก่ผู้คนทั้งในและนอกอาณาเขต

 คาดหวังได้ว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะเจริญ

เติบโตไปเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต ด้วยการร่วม

สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทยและสังคมนานาชาติ

ทั้งในทางด้านงานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการและงาน

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 ด้วยวิถีทางและการร่วมพลังของ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

นิสิต และบุคลากรทุกๆ คน ร่วมกันสร้างมหาวิทยาลัยศรีนคริน-

ทรวิโรฒ ไม่เป็นเพียงสถาบันอุดมศึกษาของมหานครของประเทศ

แต่จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยของภูมิภาคและของประชาคมโลก

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
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รองเท้าแตะ ท่ีเดินทางมาตรวจงานการก่อสร้างหอพักนักเรียน

ฝึกหัดครู ท่านเดินทางมาถึงแต่เช้าก่อน ๐๗.๐๐ น. แม้จะทราบ

ช่ือท่านแต่ผมก็มิได้ตระหนักว่าท่านมีความสำคัญอย่างไรต่อการ

ฝึกหัดครูไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง วิทยาลัยวิชาการศึกษา ด้วยว่า

วัยและประสบการณ์ยังอ่อนเยาว์นัก และเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ก่อนปิดภาคเรียนฤดูร้อนของทุกปี

 ที่วิทยาลัยจะมีการมอบทุนการศึกษา เกียรติบัตร

เรียนดี และมอบประกาศนียบัตรของผู้จบการศึกษา ป.กศ.ต้น

และ ป.กศ.สูง โดยมี ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มาเป็น

ประธานในการมอบ ผมได้มีโอกาสไปรับมอบจากท่านทุกปีโดย

สลับกันระหว่างทุนเรียนดีกับประกาศนียบัตร และเช่นเดียวกัน

ท่ีผมก็มิได้ตระหนักว่าท่านมีความสำคัญ มีคุณูปการต้ังโรงเรียน

ฝึกหัดครูช้ันสูง วิทยาลัยวิชาการศึกษา ซ่ึงต่อมาคือ มศว อย่างไร

จวบจนเมื่อได้มาศึกษาต่อ กศ.บ. วิชาเอกคณิตศาสตร์ ที่ วศ

พระนคร ได้ ๒๘ วัน ก่อนจะเปล่ียนเป็น มศว บางเขน ในปี

๒๕๑๗  และเมื่อจบปริญญาโทกลับมารับราชการที่  มศว 

บางเขน ในปี ๒๕๒๑ จึงได้เริ่มเรียนรู้ และซึมซับถึงบทบาท

และคุณูปการณ์ของ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล และ 

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี ท่ีมีต่อโรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูง

บนถนนประสานมิตร วิทยาลัยวิชาการศึกษา และมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ตามลำพัง

 เมื่อผมได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านอธิการบดี

(ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ) คร้ังท่ีผมดำรงตำแหน่งคณบดี

คณะศึกษาศาสตร์ (หรือคณะวิชาการศึกษาในอดีต) ให้เป็นประธาน

คณะอนุกรรมการจัดหาทุนก่อสร้างอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ 

ดร.สาโรช  บัวศรี ที่ทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์ท่านไปแล้วเมื่อวันที่ 

๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ก็ย่ิงทำให้ผมตระหนักถึงความรัก ความ

เทิดทูนของศิษย์เก่ารุ่นแสนแสบจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง

และวิทยาลัยวิชาการศึกษาที่มีต่อ ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี 

 เม่ือมีโอกาสมาทำหน้าท่ีในฐานะรองอธิการบดีฝ่าย

วิเทศสัมพันธ์ของ มศว ผมมีความมุ่งม่ันต้ังใจว่า จากฐานการ

ฝึกหัดครูที่เข้มแข็งของ มศว นี้ ผมจะใช้กลไกของเครือข่าย

ในต่างประเทศทั้งตะวันตกและตะวันออก ทั้งยุโรปและเอเชีย

ท้ังประเทศเพ่ือนบ้าน และท่ีอยู่ห่างไกล ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้

พัฒนาวิชาการและบุคลากรให้มีความเป็นสากลเพิ่มมากขึ้น 

ในขณะที่ยังคงอัตลักษณ์ของ มศว ไว้ ทั้งนี้จะต้องดำเนินการ

ภายใต้บริบทที่สอดประสานกับฝ่ายวิชาการและวิจัย

 ภาพแห่งความประทับใจท่ีได้มีโอกาสมาเป็นครูท่ี 

มศว แห่งน้ี อาจจะนับเน่ืองย้อนหลังไปแต่คร้ังท่ีผมยังเรียนอยู่

ท่ีวิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๑๓-๒๕๑๖

ท่ีผมได้พักอยู่หอพักประจำของวิทยาลัยท่ีผมถูกบ่มเพาะรับการ

อบรมสร้างสมประสบการณ์ มิใช่เพียงแต่การศึกษาเรียนรู้ภายใน

ห้องเรียนเท่าน้ัน แต่จะต้องเรียนรู้การประพฤติปฏิบัติตนนับแต่

เวลา ๐๕.๐๐ น. จนถึง ๒๒.๐๐ น. ในฐานะที่เป็นนักเรียน

ฝึกหัดครูในต่างจังหวัดท่ีทุกคนจะต้องต่ืนแต่เช้า แบกจอบ เสียม

และบุ้งก๋ี ไปถางหญ้าและปรับหน้าดินรอบๆ หอพัก มีอยู่ ๒ คร้ัง

ท่ีผมและเพ่ือนๆ ได้ไปยืนต้ังแถวรับ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช

บัวศรี  พร้อมจอบและเสียมในชุดกางเกงขาสั้น เสื้อยืด และ

มศว
๖  ๐  ปี

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ชูชาติ)
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
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 กว่าสามสิบปีที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง มีส่วนร่วม และ

มีความผูกพันกับ มศว ต้ังแต่เข้ามาเป็นนิสิตปริญญาโท เป็นอาจารย์

เป็นผู้บริหารระดับคณะ จนเป็นผู้บริหารคนหน่ึงของมหาวิทยาลัย

การมุ่งมั่นเข้ามาศึกษาที่ มศว เพราะ ช่วงแรกของชีวิตการเป็น

ครูเพื่อนร่วมงานเกือบทั้งหมดเรียนจบจาก มศว ถึงแม้จะเป็น

คนเดียวท่ีจบต่างสถาบัน แต่ก็ทำงานด้วยความอบอุ่น ช่วยเหลือ

เอื้ออาทรต่อกันไม่เคยมีความรู้สึกแปลกแยกกัน ประทับใจมาก

กับการที่กลุ่มพี่ๆ และเพื่อนจากประสานมิตรคุยกันเรื่องความ

ภาคภูมิใจที่เคยเรียนประสานมิตร ความประทับใจในการเรียน

การทำกิจกรรม ความเช่ือถือศรัทธาในอาจารย์ แสดงถึงความรู้สึก

ผูกพันอย่างลึกซ้ึงกับ มศว  ต่างกับเราเม่ือมีโอกาสกลับมาพบกับ

เพ่ือนสถาบันเดียวกันไม่เคยคุยกันกับส่ิงเหล่าน้ีเลยและท่ีผิดหวัง

มากที่สุดคือ ต่างชื่นชมยินดีกับเพื่อน ออกไปทำงานหรือเรียน

ต่อด้านอื่นๆ ที่ไม่ต้องเป็นครู ทั้งๆ ที่เรียนวิชาชีพครูมาด้วยกัน  

เมื่อเข้าศึกษาใน มศว ตามความใฝ่ฝันทำให้รู้ซึ้งว่าเพราะเหตุใด

คนท่ีจบจาก มศว จึงมีความรู้สึกผูกพันและภูมิใจกับสถาบันมาก

ขนาดนั้น ที่ประทับใจมากที่สุดคือความเอาใจใส่ของอาจารย์ที่มี

ต่อลูกศิษย์ท้ังคำแนะนำ ความช่วยเหลือ ผลักดัน และให้กำลังใจ

จนสามารถเรียนจบได้ในเวลาไม่ถึงสองปี  นอกจากการเรียน  

การทำปริญญานิพนธ์  แล้วยังได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์

ให้ช่วยดูแลน้องปริญญาตรีรุ่นแรกของภาควิชา  ซึ่งถือว่าเป็น

ประสบการณ์ที่มีค่ามาก  ช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ใน มศว ถือได้ว่า

เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ากับชีวิตมากที่สุด  ถึงแม้จะมีความใฝ่ฝัน  

และรักการเป็นครูมาตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี  แต่ มศว 

ได้ปลูกสร้างจิตวิญญาณ  และอุดมการณ์ของความเป็นครูมา

ถึงทุกวันนี้

ม ศ ว 
มีอายุมาถึง ๖๐ ปี

(อาจารย์สมเกียรติ  ทิพยทัศน์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

268



 เมื่อเข้ามาเป็นอาจารย์ช่วงสิบกว่าปีแรกมีความสุขที่สุด

กับการสอบลูกศิษย์  ทั้งๆ ที่ต้องสอนวิชามากมายหลายวิชาที่

ไม่เคยเรียนมาโดยตรง  มีส่วนร่วมทำงานหลายอย่างกับคณะและ

มหาวิทยาลัยมีความภูมิใจในคุณค่าของชีวิตตัวเองและรู้สึกว่า

บรรลุถึงความใฝ่ฝันของชีวิตการเป็นครู  ถึงแม้จะไม่มีโอกาสได้

ศึกษาปริญญาเอกต่อ  และยังไม่คิดอ่านท่ีจะเสนอผลงานเพ่ือทำ

ตำแหน่งทางวิชาการ

 ในชีวิตของการทำงานไม่เคยใฝ่ฝันท่ีจะเป็นผู้บริหารและ

พยายามหลีกเล่ียงทุกวิถีทาง  เพราะอยากมีความสุขในการสอน

และการดูแลนิสิต  แต่ด้วยความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบและต้อง

ทดแทนบุญคุณต่อคณะ  ต่อมหาวิทยาลัยเม่ือถึงคราวท่ีผู้บริหาร

ที่เราเชื่อถือศรัทธา  ต้องการใช้และให้ความไว้วางใจจึงรู้สึกผิด

อย่างมากท่ีจะปฏิเสธ  กว่าสิบปีท่ีผ่านมาจึงทำงานให้กับคณะและ

มหาวิทยาลัยด้วยความเสียสละ ทุ่มเท และอดทน เพื่อความ

เจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย  และเพื่อสนับสนุนให้ทุกฝ่าย

ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยความสุข  บทเรียนที่

ผ่านมากับงานบริหารคืออย่าหวังว่า วันน้ีทำงานให้หนักท่ีสุดเม่ือ

บรรลุเป้าหมายแล้วพรุ่งน้ี สัปดาห์หน้า เดือนหน้า หรือปีหน้าคง

สบายขึ้น เพราะสิบกว่าปีที่ผ่านมาพบว่างานหนักเพิ่มขึ้นอยู่

ตลอดเวลา

  ทุกวันน้ีจึงคิดได้ว่าการทำงานหนักในวันน้ีทำให้เรามีประสบการณ์

มากขึ้น แข็งแรงขึ้นเพื่อพร้อมจะรับภาระมากขึ้นในวันต่อๆ ไป

พลังใจที่สำคัญที่สุดคือ ความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในขณะที่

มหาวิทยาลัยกำลังพัฒนาทุกด้านมากท่ีสุดท่ีเคยพบมา ได้ทำงาน

ร่วมกับท่านอธิการบดี ท่ีทำงานหนักเหมือนกับ มศว  คือชีวิตและ

ลมหายใจของท่าน  ประทับใจกับการทำงานอย่างไม่เห็นแก่ความ

เหน็ดเหน่ือยกับทีมผู้บริหารทุกๆ ท่าน และชาว มศว อีกมากมาย

ที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อสถาบันอันเป็นที่รัก

 มศว มีอายุมาถึง ๖๐ ปี ถ้าเป็นชีวิตคนคงเป็นสัญญาณ

ท่ีเตือนให้ทราบว่าชีวิตควรจะถึงจุดสูงสุดของการทำงานแล้ว แต่

สำหรับสถานศึกษาควรจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นปึกแผ่น

ม่ันคง  มีภาพลักษณ์ท่ีชัดเจน ในการก้าวเดินต่อไปเพ่ือรับใช้สังคม

ประเทศชาติ ภูมิใจอย่างท่ีสุดท่ีท่านอธิการบดีกำลังขับเคล่ือน มศว 

ไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาชุมชนอย่างมีอุดมการณ์ในการพัฒนา 

และเชื่อว่า ๖๐ ปี แห่งการสร้างสมภูมิปัญญา จะกลายเป็นต้น

แบบแห่งการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสังคมไทย  ยากเหลือเกินท่ีมหา-

วิทยาลัยอื่นจะทำเช่นนี้ได้
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 เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจ

ให้เข้ามาเป็นผู้บริหารคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แม้จะอยู่ มศว ไม่นาน เพราะเข้ามาเม่ือปี พ.ศ.๒๕๓๙ พร้อมกับ

ได้รับทุนรัฐบาลไทยไปเรียนต่อปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส 

ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ และเรียนจบกลับมาเมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๔๗ 

ขณะน้ันก็คิดเพียงว่าคงอยู่ มศว จนกว่าจะเกษียณ และทำหน้าท่ี

ที่ควรทำของอาจารย์มหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนและดีที่สุด คือ

สอนวิจัย บริการวิชาการและอ่ืนๆ หากสามารถทำได้ก็จะทำอย่าง

เต็มท่ี ส่วนเร่ืองศิลปวัฒนธรรมไม่ต้องพูดถึง ในฐานะเป็นคนไทย

และเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทยเร่ืองน้ีต้องอยู่ในจิตสำนึก แต่เม่ือ

บทบาทในชีวิตเปล่ียนไป ภาระหน้าท่ีหลักก็เปล่ียนไปด้วย แต่ส่ิงท่ี

ไม่เปล่ียนก็คือ ความมุ่งม่ันต้ังใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของตนให้ครบถ้วน

และดีท่ีสุด ซ่ึงงานส่วนใหญ่ในขณะน้ี คืองานบริหาร แต่ก็ยังสอน

บ้างเพียงสัปดาห์ละ ๓ ช่ัวโมงเท่าน้ัน การท่ียังคงต้องสอนก็เพราะ

ควรต้องรู้จักนิสิตและเพ่ือว่าภาษาฝร่ังเศสจะได้ไม่มีสนิมจับมาก

เกินไป

 มศว ที่เป็น มศว ทุกวันนี้ ก็คงเจริญงอกงามมาตาม

ลำดับ ผู้บริหารทุกยุคต่างก็มีส่วนในการสร้างและพัฒนามหาวิทยาลัย

แห่งน้ีมากน้อยตามแต่สถานการณ์ โอกาสและภาระเร่งด่วนในแต่ละ

ห้วงเวลา ผู้บริหารยุคต่อมาก็มาเติมเต็มในสิ่งที่ไม่มีหรือมีแล้ว

แต่ยังไม่สมบูรณ์

 ในราวๆ กลางวาระแรกของอธิการบดีวิรุณ ตั้งเจริญ

(พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๐) มหาวิทยาลัยได้กำหนดอัตลักษณ์นิสิต

มศว ไว้ ๘ ประการ เม่ือมาปฏิบัติหน้าท่ีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต การพัฒนานิสิต มศว ให้มีอัตลักษณ์นิสิต มศว

จึงเป็นเป้าหมายที่ต้องเดินให้ถึง ทำอย่างไรจะทำให้นิสิต มศว

ความภาคภูมิใจ
กับ ความเป็น มศว

(ดร.วาณี  อรรจน์สาธิต)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
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คิดเป็นทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เป่ียมจิตสำนึกสาธาราณะ

มีทักษะสื่อสาร งามด้วยบุคลิก อ่อนน้อมถ่อมตน พร้อมด้วย

ศาสตร์และศิลป์ ความร่วมมือร่วมใจจากรองคณบดีท่ีกำกับดูแล

นิสิตจากทุกคณะ วิทยาลัย ทำให้การพัฒนาอัตลักษณ์เร่งด่วน 

๓ ข้อ คือ คิดเป็นทำเป็น รู้กาลเทศะ งามด้วยบุคลิก บรรลุเป้าหมาย

ในระดับหนึ่ง หากต้องการทำให้ผลลัพธ์ที่ได้สูงขึ้นคงต้องอาศัย

ความเอาใจใส่จากพวกเราทุกคนในมหาวิทยาลัย ด้วยการชี้ผิด

ช้ีถูก ปลูกจิตสำนึกท่ีถูกต้องให้กับลูกศิษย์ของเราท้ังในและนอก

ห้องเรียน การเรียนการสอนทุกรายวิชาต้องคู่ขนานไปกับการพัฒนา

อัตลักษณ์นิสิตให้ครบทุกด้าน การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร หรือ

นอกห้องเรียนก็เช่นกัน ซ่ึงเร่ืองกิจกรรมนอกหลักสูตรของ มศว

ก็เข้มแข็งดีแล้ว และมีส่วนในการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว อย่างมาก

การท่ีนิสิตคิดทำโครงการหรือโครงงานหน่ึงเร่ือง เขาหรือพวกเขาได้

พัฒนาอัตลักษณ์เกือบครบทุกด้าน นิสิตนักกิจกรรมเป็นตัวอย่าง

ที่ดีที่น่าชื่นชม แต่นิสิตของเราทุกคนก็ไม่ได้มาเป็นนักกิจกรรม

ดังนั้นการมอบหมายให้นิสิตทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ไม่ว่าจะ

เป็นการค้นคว้าหาข้อมูล สำรวจ ทำวิจัย ฝึกงาน จึงเป็นการพัฒนา

นิสิตท่ีไม่ควรมองข้าม เร่ืองอัตลักษณ์นิสิต มศว จึงเป็นส่ิงท่ีทุกคน

โดยเฉพาะคณาจารย์ต้องช่วยกัน และที่ต้องเพิ่มเติมให้กับนิสิต

ของเราก็คือ การปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็น มศว ทั้ง

ขณะที่เป็นนิสิตและเมื่อเรียนจบไปแล้ว ก็ต้องพูดให้เต็มปากว่า 

จบจาก มศว

 ผู้บริหารแต่ละยุคคงมีความเครียดแตกต่างกันไป ในยุคน้ี

ท่ีมีท้ังการประเมินภายในและภายนอก ก็เลยต้องเครียดและกดดัน

ไปอีกแบบ ท่ีเครียดก็เพราะอยากให้มหาวิทยาลัยไปถึงธงท่ีปักไว้ 

ซ่ึงก็มีธงชัยใหญ่อยู่เพียงหน่ึงธงคือ การทำให้มหาวิทยาลัยของเรา

ซึ่งกำลังจะมีอายุครบ ๖๐ ปี เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบแห่ง

การผลิตบัณฑิตและวิจัย ซึ่งมีพันธกิจที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต

ระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย ทั้งยังต้องสร้างความรู้ใหม่เพื่อความ

เป็นเลิศทางวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ไปสู่ผู้ใช้ทั้งระดับชาติ

และนานาชาติ โดยมุ่งสู่ความทันสมัย และสามารถแข่งขันได้ใน

ระดับสากล ใครจะทำ จะทำอย่างไร และจะใช้เวลานานเท่าไร

 การได้มากำกับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่ม

อีกงานหนึ่งทำให้เกิดความตระหนักยิ่งขึ้นว่า ผู้บริหารทั้งระดับ

มหาวิทยาลัย และระดับคณะ สถาบัน สำนักนั้นต้องทำงานหนัก

ซ่ึงก็หนักอยู่ล้ว ความหนักท่ีว่าก็คือ ต้องเป็นหลักในการขับเคล่ือน

มหาวิทยาลัยให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว และการทำให้ถึงพันธกิจ

ดังกล่าว ก็มีตัวบ่งช้ีกำกับไว้ หลายตัวบ่งช้ีต้องขับเคล่ือนไปพร้อมๆ

กันท้ังระบบ คือ มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก

ต้องร่วมกันวางแผนหลักของมหาวิทยาลัย แผนบางแผนเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว เช่น แผนให้ผู้นำนิสิตมีส่วนร่วมในการประกัน

คุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุกวงจรคุณภาพ แผนปฏิบัตการที่

แสดงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในภาพ

รวมของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้

มศว ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕ ก็ดูดีทีเดียวนับจากนี้

ก็คงต้องมาช่วยกันทำแผนอ่ืนๆ เช่น แผนการขับเคล่ือนการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ ซ่ึงต้องนำเสนอสภา

เพื่ออนุมัติ แผนบริหารความเสี่ยง และอีกหลายแผนที่คงต้อง

เร่งทำ เพื่อว่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก จะได้นำไปปฏิบัติ

ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีการจัดเก็บหลักฐานอย่างครบถ้วน

และเป็นระบบ เท่าท่ีผ่านมาเราจะพบว่ามีท่ีเรายังไม่ทำ และท่ีทำ

แล้วแต่ไม่มีหลักฐาน ก็เลยเป็นที่มาของแผนการจัดเก็บข้อมูล

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒

ผู้บริหารทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องดูและดำเนินการ

ตามแผนการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างเข้มแข็งจริงจัง ผนวกกับ

การหามาตรการต่างๆ เพ่ือแก้ไขตัวบ่งช้ีท่ียังเป็นจุดอ่อน ท่ีเข้มแข็ง

อยู่แล้วก็ต้องทำให้เข้มแข็งย่ิงๆ ข้ึนไป หากทำได้ตามน้ี เราคงจะ

ได้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการผลิตบัณฑิตและวิจัยโดยไม่มีเง่ือนไข

 ในฐานะผู้บริหารคนหน่ึง จึงถือเป็นความรับผิดชอบ

โดยตรง ซ่ึงถ้าเรานำและทำ  คิดในแง่ดีว่า ผู้อ่ืนก็คงให้ความร่วมมือ

ไม่มากก็น้อย
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